



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ก้าวไกลเปิดนโยบายไทยก้าวหน้า	ข่าวสด
2. เศรษฐาเต็งนายกฯ สัญญาดี-ไม่มีค้ำ	เดลินิวส์
3. พท.แบไต่แคนดิเดตนายกฯ 'อึ้งอึ้ง-เศรษฐา' โวเป็นเรื่องดีไม่มีใครคัดค้าน	แนวหน้า
4. 'อ.ส.ค.' เปิดโลกใบใหญ่ให้เด็กไทย สัมผัส-เรียนรู้'โคนมอาชีพพระราชทาน'	แนวหน้า
5. คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'วิถีเลี้ยงโคขุน' ตัวช่วยให้ชีวิตปลดหนี้	เดลินิวส์
6. รายงานพิเศษ: ธปท.หมุนทางเสื่อคุมศก. ปักธงสกัดเงินเฟ้อ-หนีครัวเรือน	ข่าวสด
7. ทะลักชยันนาทซัดบ้านทรุดนครชัยศรีสวนจมน้ำ	ไทยรัฐ
8. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: แพลตฟอร์มแห่งโอกาส โอกาสของเกษตรกร...	แนวหน้า
9. แม่น้ำน้อยเอ่อเสนาจมนิด	ข่าวสด
10. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
11. พลังงานสังเคราะห์ดีเซลถึงปลายปี หวัน'เอ็นจีวี'พุ่งแตะ29-34บาท	มติชน

ก้าวไกลเปิดนโยบายไทยก้าวหน้า

พรรค.สานต่อประหารรัฐ ทักษิณโพสต์แจกสายเกิน ในงานมหกรรมหนังสือ พรรคก้าวไกลจัดชุดใหญ่ เปิดนโยบาย 'ไทยก้าวหน้า' ลือตแรก อ่านต่อหน้า 10

● ก้าวไกล ต่อจากหน้า 1

การเมืองไทยก้าวหน้า ชูทหาร-ศาลของประชาชน คนเท่ากัน ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เลือกตั้งผู้ว่าฯ 'ป้อม' ชันแผน พปชร.สู้ศึกเลือกตั้ง สานต่อนโยบายประหารรัฐ ขจัดเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม สังคมสงบสุข ล้มทำจริง ไม่ขายฝัน ปชป.เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร มั่นใจชนะยกทีม จรินทร์มั่นใจภาคใต้กวาด 40 ที่นั่ง ยันพูดจากฐานความจริง ไม่ได้ฝัน นื่องเทพไทโว้ยผลโพล วิดลงชิงส.ส.นครศรีฯ แดงอุดรก่อมือบ ค้านเพื่อไทยส่ง อีโต้สาน ชิงส.ส. 'โทนี่' แจกสายเซ็นข้ามประเทศ แฟนคลับที่แห่ซื้อหนังสือ 'ทักษิณ ชินวัตร หลักการและความคิด'

กก.เปิดนโยบายการเมืองก้าวหน้า

เวลา 09.30 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เปิดงานแถลงนโยบายชุดแรกของพรรคคือ "การเมืองไทยก้าวหน้า"



ว่า ชุดนโยบายของพรรคได้แก่ "ไทยก้าวหน้า" เป้าหมายคือการสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้าใน 9 ประเด็น คือ การเมืองไทยก้าวหน้า ราชการไทยก้าวหน้าทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า เกษตรไทย

🏠 แจกสายเซ็น - นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แจกสายเซ็นข้ามประเทศให้แก่ผู้ซื้อหนังสือ 'ทักษิณ ชินวัตร หลักการและความคิด' ที่บูธมูลนิธิไทยคม ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.

นายพิจารณ์ เขาพัฒนวงศ์ รองหัวหน้า ก.ก. กล่าวถึงนโยบายปฏิรูปกองทัพว่า ต้องเริ่มจากการ “แจกใบแดงนายพล” ห้ามนายพลเกษียณอายุเป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะเกษียณครบ 7 ปี เพื่อตัดวงจรการใช้อำนาจ เส้นสายระบบอุปถัมภ์ของกองทัพมาสู่อำนาจทางการเมือง พรรคยังมีนโยบายยุบ กอ.รมน. หน่วยงานที่ใช้อำนาจล้นเกิน ก้าวก้าวกิจการราชการพลเรือน ยกเลิกกฏอัยการศึกในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนำไปสู่การซ้อมทรมานในค่ายทหาร สร้างบาดแผล ความไม่ไว้วางใจให้คนพื้นที่ ชัดขวางการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ และจะปรับโครงสร้างกองทัพให้กระชับ กล่องตัว ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารลดจำนวนนายพล เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ยกเลิกระบบทหารรับใช้ ทหารต้องมีศักดิ์ศรีและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพ พรรคจะจัดการให้กองทัพคืนธุรกิจของกองทัพ ทั้งสนามกอล์ฟ โรงแรม ม้า มวย ให้รัฐบาล รวมถึงคืนที่ดินของกองทัพที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ให้มาเป็นที่ทำกินของประชาชน ให้ท้องถิ่นนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำสนามกีฬาหรือลานอเนกประสงค์

ปฏิรูปศาล-แก้ม.ละเมิดสิทธิ

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษก ก.ก. กล่าวว่า ในหมวดศาลและกระบวนการยุติธรรม เริ่มจากการปฏิรูปศาลให้ยึดโยงรับใช้ประชาชนผู้พิพากษาต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน ได้แก่ กฎหมายอาญามาตรา 112, มาตรา 116, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งพรรคเสนอแก้ไขไปแล้ว และขณะนี้ร่างแก้ไขชุดกฎหมายเหล่านี้ ถูกบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของสภาแล้ว ยกเว้นร่างแก้ไขกฎหมาย 112 ที่สภาไม่ยอมบรรจุเข้าวาระอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญ แต่พรรคยืนยันจะเดินหน้าผลักดันต่อไปหากได้เป็นรัฐบาล และย้ำว่าการแก้ไข 112 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ได้กระทบต่อพระราชสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของประเทศ

น.ส.ศศิรินทร์ ธรรมนิฐินันท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ก.ก. เขตสายไหม กล่าวว่า การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างเท่าเทียม เริ่มจากการจ้างงานคนพิการ 20,000 ตำแหน่ง เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี รวมถึงการเสนอนโยบาย “อัตลักษณ์ทางเพศก้าวหน้า” รับรองความหลากหลายทางเพศ

อย่างเท่าเทียมกัน มุคผลเลือกผู้นำหน้าได้ ตามความสมัครใจ และเพิ่มคำร้องหญิงทุกสถานี อีกนโยบายที่ส่งเสริมสิทธิผู้หญิงคือการเพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน และยังคงเสนอให้พระเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์อื่น

เลือกตั้งผว.-ยกร่างธน.ใหม่

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและรณรงค์นโยบาย ก.ก. กล่าวว่ารัฐธรรมนูญใหม่ยังต้องปลดล็อกท้องถิ่น 3 เรื่อง คือ ปลดล็อกอำนาจ ให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการบริการสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่ ปลดล็อกงบประมาณ ให้ท้องถิ่นมีเงินเพียงพอในการแก้ไขปัญหา ที่สำคัญที่สุดคือการปลดล็อกทุกจังหวัด ให้ผู้บริหารสูงสุดของทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นไปโดยตัวแทนของประชาชน โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงจากประชาชน หาก

ก.ก. ได้เป็นรัฐบาล จะจัดการประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีภายใน 100 วันแรก และจัดทำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าเป็นครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 การเลือกตั้งครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปลดล็อกประเทศไทยจากมรดกคณะรัฐประหารอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ชุคนโยบายการเมืองไทยก้าวหน้าเป็นชุดนโยบายแรกที่ ก.ก.เปิดต่อสาธารณะเดือนพ.ย.พรรคจะเปิดชุดนโยบายต่อไปได้แก่ “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” ว่าด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของท้องถิ่น ให้เจริญทัดเทียมกันทั่วประเทศ และ “สวัสดิการไทยก้าวหน้า” เปิดชุดนโยบายสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจร ไม่ต้องพิสูจน์ความจน ที่มั่นใจว่าจะโอบอุ้มประชาชนทั้งประเทศให้ก้าวไปสู่ออนาคตที่ดีกว่าอย่างเท่าเทียมกันได้ ลดความเหลื่อมล้ำที่เกาะกินสังคมไทยมานาน

ป้อมสานต่อ 3 นโยบายหลักรบ.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเตรียมเลือกตั้งว่า พปชร.เดินหน้าสานต่อนโยบาย 3 พันธกิจหลัก คือ 1.สวัสดิการประชารัฐ ขจัดความเหลื่อมล้ำ 2.เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารรถและโอกาสที่เท่าเทียม และ 3.สังคม

ประชารัฐ สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและตอบโจทย์ประเทศภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นโยบาย พปชร.ต่อยอดจากการทำงานและขับเคลื่อนนโยบายพรรคในการบริหารราชการของรัฐบาล ให้เป็นนโยบายที่ดี เป็นประโยชน์กับประชาชน นำเสนอสิ่งใหม่ที่ตรงความต้องการประชาชน ซึ่งแจ้งแหล่งที่มาของงบประมาณได้ เพราะเราเน้นทำได้จริง ไม่ขายฝัน ฟังเสียงประชาชนว่าเดือดร้อนอย่างไร นำมาสู่การกำหนดนโยบาย โดยยึด 3 เสาหลักคือ สถาบันของการเมืองไทย ถิ่นนโยบายเพื่อตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ทำให้สังคมสงบสุขโดยก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และถินนโยบายบนพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พรรคให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ทำให้ทุกคนมีโอกาส มีอนาคต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงาน จึงเกิดเป็นนโยบายสวัสดิการประชารัฐ ดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงคลอด ผู้ที่มีอายุ 60 ปี มีการดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ และสานต่อเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ้านพัก สวัสดิการรักษาพยาบาล กลุ่มเปราะบาง

17 ต.ค.ลุยสุราษฎร์ฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 17 ต.ค. พล.อ.ประวิตรจะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ช่วงเช้าไปที่ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัด สถานการณ์น้ำและแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แผนการดำเนินงานโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเจ็ด) ของกรมชลประทาน ส่วนกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี และการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ป่าลุ่มน้ำมันในประเทศ โดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** จากนั้นพล.อ. ประวิตรพบปะประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ และโครงการแก้มลิงสระบัว ต.ท่าสะท่อน อ.พุนพิน และพบปะประชาชน **สอท.เตรียมลุยเหนือ**

ที่บ้านวังไช้ ต.เวียงของ อ.เมือง จ.ลำพูน พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) นำโดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายวิเชียร ชาลิต รองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการพรรค พล.ต.ต.กริช กิตติลือ ผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัครส.ส.ลำพูน เขต 2 และคณะทำงาน พบปะแกนนำพรรคในพื้นที่ชาวบ้านและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย จ.ลำพูน เพื่อรับฟังปัญหาและรวบรวมข้อมูลจัดทำนโยบาย

นายสนธิรัตน์กล่าวถึงนโยบายในการเลือกตั้งว่า เรื่องปากท้องคือหัวใจใหญ่ ประชาชนประสบปัญหาหนี้สิน การประกอบอาชีพ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เมื่อถามว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ตั้งเป้าต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า พรรคเราประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเข้ามาแก้ปัญหาประเทศไทย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เราขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้เข้าไปทำหน้าที่ ภาคเหนือมีหลายปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข เราจึงเร่งลงพื้นที่ ผักที่น้องชาวลำพูน การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจากปัญหาการทำมาหากิน สินค้าเกษตร ขอลูกพรรคและพล.ต.ต.กริชให้กับพี่น้องชาวลำพูน เขต 2 พิจารณาดูด้วย จ.ลำพูน พรรคจะส่งครบทั้ง 2 เขต เร็วๆ นี้จะนำผู้บริหารพรรคลงพื้นที่ภาคเหนือ

รทสช.โวมิเซอร์ไพรส์

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) กล่าวถึงการเตรียมตัวผู้สมัครว่า ภาคใต้ค่อนข้างชัดเจนในการวางตัวผู้สมัครแต่ละจังหวัด หลายจังหวัดมีผู้สมัครครบแล้ว โดยเฉพาะจ.สุราษฎร์ฯ ชุมพร พัทลุง ถือเป็นจังหวัดเป้าหมายของพรรคในภาคใต้ อาจต้องรอความชัดเจนในการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อประกาศตัวผู้สมัคร ขณะที่ชุมพรและพัทลุงมีครบทั้ง 3 เขต ฟังอันค้ำมนก็มีผู้สมัครพร้อมเช่นกัน เช่น จ.ระนอง ซึ่งเปิดตัวนายคณินชัย โชคอำนวย เป็นคนรุ่นใหม่หรือจ.ภูเก็ตหากเปิดตัวเชื่อว่าจะเป็นที่ฮือฮาแน่นอน

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้พรรคกำลังเดินหน้าสร้างเครือข่ายและวางตัวผู้สมัคร เช่น จ.ยะลา จะเป็นจังหวัดต่อไปในการเปิดสาขาพรรค มีผู้สมัครวางรู้อย่าง ส.จ.อาหมัด บอสสตาร์ นักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นที่รู้จักในพื้นที่

มีฐานการเมืองที่เข้มแข็งมาก อาสาเข้ามาทำงานกับพรรค รวมทั้งส.ส.และอดีตส.ส.จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่รอเวลาที่เหมาะสมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เมินดูกว่าพรรคเฉพาะกิจ

สำหรับกระแสข่าวการรวมพรรคที่มีต่อเนื่อง ทุกคนที่ตั้งพรรคก็มีแนวคิดเป็นของตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่า จะรวมกันไม่ได้ แต่เป็นการรวมกันแบบจับมือกันทำงานเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ถ้าเป็นการรวมแบบควบรวมพรรค คงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละพรรคต่างมุ่งมั่นทำงานตามแนวทางของตัวเองให้ดีที่สุด แต่หากมีการควบรวมพรรคกันแล้วทำให้แข็งแกร่งขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้มากขึ้นก็อาจรวมกันได้

ส่วนประเด็นที่มีพรรคคู่แข่งสพประมาณว่า รทสช.เป็นพรรคเฉพาะกิจนั้น คนไม่ได้ใส่ใจ ทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชน และคงต้องใช้เวลาพิสูจน์ รทสช.เป็นพรรคใหม่ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่า เป็นพรรคอายุสั้น เราวางแผนทำการเมืองระยะยาว ทุกคนตั้งใจทำพรรคให้เป็นที่สถาบันการเมืองซึ่งต้องใช้เวลา

ปชป.เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัครชุมพร

เวลา 11.00 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่เทียนใจ วิสอรัท จ.ชุมพร นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ และคณะผู้บริหารพรรค เดินทางไปร่วมงาน “รวมพลังประชาธิปัตย์ ชุมพร” พร้อมสมาชิกพรรคเข้าร่วมงานจำนวนมาก บรรยากาศคึกคัก เพื่อเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นายอิสรพงษ์ มากอ่ำโพ หรือ ดาร์ต ส.ส.ชุมพร เขต 2 นายสรารุช อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร เขต 3 สมัย และเขต 3 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อดีตรองปลัดเกษตรฯ และอดีตอธิบดีกรมประมง นายจรินทร์ให้สัมภาษณ์ว่า มั่นใจผู้สมัครทั้ง 3 เขต สามารถล้มแบ็กแน่นอน เพราะมีศักยภาพสูงทุกคน ส่วนเขต 3 เดิม อดีต ส.ส.พรรคย้ายไปสนับสนุนพรรคอื่นนั้น ปชป.ก็มีฐานพรรค บวกกับผู้สมัครหน้าใหม่ มีฐานเสียงส่วนตัว มีฐานครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูงจำนวนมากเช่นกัน ก็ต้องมั่นใจว่าเราสู้ได้ มั่นใจว่าเทียนใจเราพร้อมมากสำหรับ 3 เขตของชุมพร

แย้มขยายกลุ่มประกันรายได้

เมื่อถามว่า ปชป.จะมีนโยบายด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง นอกเหนือจากประกันรายได้ เมื่อเปิดออกมาแล้วร้องว่าว่าง้างหรือไม่หัวหน้า ปชป.กล่าวว่า ประกันรายได้เป็นดีเอ็นเอของเราในการขับเคลื่อนต่อไป เพียงแต่จะไม่หยุดอยู่ที่ประกันรายได้เกษตรกร แต่ต้องขยายวงออกไปถึงกลุ่มอื่นๆ ที่จะทำให้ออกไปบ้างและประชาชนที่เป็นกลุ่มสำคัญ มีหลักประกันเรื่องรายได้ หากเราเป็นแกนนำรัฐบาลจะได้ช่วยสร้างเงินเพื่อเป็นหลักประกันให้กลุ่มเหล่านี้

ในเรื่องภาพรวมมีอยู่ทั้งหมดแล้ว แต่จะพูดทั้งหมดก็ยังไม่ใช้เวลา แต่อย่างน้อยให้เห็นภาพรวมว่าเศรษฐกิจของประเทศต้องขึ้นอยู่กับเรื่องการส่งออก เพื่อส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีงานทำและเกษตรกรสามารถขายพืชเกษตรได้ราคาดี เพราะมีตลาดส่งออก สิ่งนี้ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์แล้ว หากพูดเรื่องส่งออกก็เชื่อว่าทุกคนมั่นใจ “จรินทร์ทำได้” และยังมีเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นตัวร่วมขับเคลื่อนจีดีพี เมื่อถึงเวลาแล้วจะเปิดแน่นอนไม่มีปัญหา

ไม่ได้ฝัน-ภาคใต้ชีวิต 40 ที่นั่ง

เมื่อถามว่ามั่นใจว่าการเลือกตั้ง ปชป.จะได้มากกว่า 52 ที่นั่ง ภาคใต้ต้องเพิ่มกี่ที่นั่ง นายจรินทร์กล่าวว่า ภาคใต้เคยประกาศไปแล้ว 35-40 ที่นั่ง คิดว่าเป็นไปได้มาก 40 ที่นั่ง เราไม่ได้พูดจากความฝัน แต่เราพูดจากฐานความเป็นจริง ส่วนประเด็นที่บอกว่าทุกพรรคมารวมที่ภาคใต้นั้น ทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ ไม่เคยมีครั้งไหนที่พรรคการเมืองไม่ระดมระดมอยู่ภาคใต้ เป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมาปชป.จะเป็นตัวขึ้นทุกครั้ง มีพรรคอื่นมาเป็นคู่แข่งกัน ได้ส.ส.มากบ้างน้อยบ้างแต่เราก็ขึ้นหยัดมาได้

ยื่นย้ายเข้า-ออกปชป.นิ่งแล้ว

นายจรินทร์ยังกล่าวกรณีมีสมาชิกพรรคย้ายเข้า-ออกจากพรรคว่า ขณะนี้ก็นิ่งแล้ว แต่ก็ธรรมดาใกล้โหมคเลือกตั้ง ไม่ใช่มีแค่ปชป. จะเข้าจะออก แต่มีทุกพรรค บางคนต้องย้ายเพราะพรรคส่งเขตเดียว 2 คนไม่ได้ ตนพูดในภาพรวม บางคนต้องการเงื่อนไขแต่พรรคนี้ๆ ให้ไม่ได้ก็เปลี่ยนพรรค

เมื่อถามว่าจากนี้ปชป.จะเปิดตัวผู้สมัครใหม่ฯ จนส่งคนต้นเต็นหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า มี เราจะมีคนใหม่ฯ เข้ามาหลายคน เมื่อถึงเวลาจะทยอยเปิดตัว และที่เปิดตัวไปแล้วก็หลายคน ไม่ได้ มีแค่ดร.ยี่ กับมาดาม

เดียร์ เรามีอีกหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในภาคใต้ที่เปิดตัวไปแล้วหลายเขตก็มี เช่นที่จ.สุราษฎร์ฯ จะมีจังหวัดอื่นๆ อีก แม้แต่ในกทม. ก็จะมีคนใหม่ๆ ที่จะเดินเข้าพรรคอีกหลายคน เมื่อถามว่ามีส.ส. กทม. ของพรรคร่วมรัฐบาล ย้ายเข้าปชป.หรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า ไม่ขอพูดถึงไปถึงขนาดนั้น แต่ยืนยันว่ามีผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรแน่นอนที่จะเดินเข้าพรรค

น้องเทพไทแห้วชิงสส.เมืองคอน

นายชัยชนะ เดชเดโช รองเลขาธิการ ปชป. กล่าวว่า เลือกตั้งครั้งนี้ จ.นครศรีธรรมราช มี 9 เขต พรรคมีผู้สมัครส.ส.ครบแล้ว 8 เขต อีก 1 เขตมีการทำโพลหาผู้สมัครส.ส.เขต 3 ประกอบด้วย อ.ชะอวด เข็รใหญ่ หัวไทร ผู้ที่ขึ้นแสดงความจำนงลงสมัครเขตนี้มี 2 คน คือ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ น้องชายนายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช และ ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ นายกษมาคม กิพานแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการสำรวจตั้งแต่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ผลการทำโพลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชนะได้เป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 คือว่าที่ร้อยโทยุทธการ

พงศ์สินธุ์ไม่ยอมรับโพลพรรค

ด้านนายพงศ์สินธุ์รองแถลงการณ์ “แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยโพล” ในแถลงการณ์ระบุ คนแสดงจุดยืนไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับวิธีการทำโพลมาตั้งแต่ต้น เพราะไม่มั่นใจในวิธีการจัดทำโพลว่า มีความสุจริตเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหน เพราะการทำโพลวัดคะแนนนิยมจะขึ้นอยู่กับธง หรือความต้องการของผู้จัดทำโพลว่าต้องการจะให้ผู้ใดได้รับความนิยมมากกว่ากัน ส่วนตัวเชื่อว่าการทำงานโพลครั้งนี้มีวาระซ่อนเร้น และมีธงคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว จึงปฏิเสธ ไม่ยอมรับผลการทำโพลในครั้งนี้อย่างเด็ดขาด ขอยืนยันว่ายังมีความมุ่งมั่นที่จะลงสมัคร ส.ส. และจะรอความชัดเจนจากมติพรรคอีกครั้ง ก่อนที่จะตัดสินใจทางการเมืองต่อไป

แดงอุดรอีโต้อีสาน

เวลา 10.00 น. ที่สวนธรรมชาติ (สวนลิง) ทด.กุมภาพันธ์ อ.กุมภาพันธ์ จ.อุดรธานี นางศิริฐา โรจน์ แกนนำคนเสื้อแดง จ.อุดรธานี และกลุ่มคนเสื้อแดงราว 500 คน รวมตัวกันคัดค้านพรรคเพื่อไทย(พท.) ส่งนายธีระชัย แสนแก้ว หรืออีโต้อีสาน อดีตรมช.เกษตรฯ ลงเลือกตั้งที่เขต 7 อ.กุมภาพันธ์ อ.หนองแสง

อ.หนองแสง เนื่องจากนายธีระชัยไม่มีความเหมาะสม มีชาวบ้าน

ทยอยเดินทางมารวมตัว มีรถปิกอัพติดตั้งเครื่องเสียง 1 คัน ดึงป้ายไว้นิลข้างตัวรถ คนทั้ง 3 อำเภอ ไม่สนับสนุนคนทรยศพรรคลงสมัคร ส.ส.เขตนี้ โดยแกนนำคัดเปลี่ยนกันปราศรัย รวมตัวกันโบกธงคนเสื้อแดง ตะโกนต่อต้านนายธีระชัย ใช้เวลาจัดกิจกรรมเกือบ 2 ชม. จึงสลายตัว

แกนนำได้ปราศรัยตอนหนึ่งว่า ในนามคนเสื้อแดงอุดรฯ รวมตัวเพื่อแสดงพลังให้พท.ได้เห็นว่า คนเสื้อแดงไม่เอาคนทรยศมาลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทย หากต้องการผลชนะแบบแลนด์สไลด์ ต้องฟังเสียงพวกเราบ้าง อย่าเอาคนที่ไม่มีอุดมการณ์มาลงสมัคร เขาเคยหักหลังเรา หากเป็นอย่างนั้น คงจะกาเลือกแก่พรรค จะไม่กาเลือกคน ทำไมพท.ยังให้โอกาสคนทรยศมาลงสมัครในนามพรรคอีกครั้ง

ด้าน นายธีระชัย แสนแก้ว กล่าวว่า คิดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล แกนนำกลุ่มเป็นอดีตผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอบตก ส่วนใหญ่ก็มาจากพรรคอื่นมากกว่า ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมก็เป็นชาวบ้านจากอำเภออื่น เป็นการคิดเสรีคิดกันเท่านั้น ตอนนี้จะไม่ตอบโต้อะไร แต่ได้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างไว้หมดแล้ว ส่วนที่บอกว่าจะไปเรียกร้องที่ทำการพท. ก็แล้วแต่พวกเขา พรรคเองอาจรู้ด้วยซ้ำว่าใครอยู่เบื้องหลัง ใครเป็นนายทุนในเรื่องนี้

คณะหลอมรวมเดือนขมหมูม

นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายนิธิธรรพ์ กล่าว หรือทนายชกเขา แกนนำคณะหลอมรวมประชาชน ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ “ประเทศไทยต้องมาก่อน” ว่า ขอเลื่อนนัดเคลื่อนไหวในวันที่ 16 ต.ค.นี้ เนื่องจากประชาชนมีความทุกข์ โศกเศร้าจากเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่เด็กเล็กที่ จ.หนองบัวลำภู และเกิดความสูญเสียมากมายกับปัญหาน้ำท่วม แต่ช่วงนี้ประชาชนสามารถติดตามรายการพูดคุยในโซเชียลมีเดียได้ตามปกติ โดยวันเสาร์-อาทิตย์ ขยับไปพูดคุยเวลา 10.00 น. ส่วนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. คาดปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าจะนัดกันอย่างชัดเจนอีกครั้ง

นายนิธิธรรพ์กล่าวว่า ด้วยปรากฏการณ์หลายอย่างทำให้ประชาชนต้องอดทน ใช้สติ ความรู้ เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เรียกร้องให้เกิด

การปฏิรูปประเทศ แต่ต้องการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมการเมือง มีกติกาเป็นธรรม จึงเลื่อนนัดเคลื่อนไหว 16 ต.ค.นี้ออกไปก่อน เนื่องจากจำเป็นให้ความเคารพต่อความรู้สึกประชาชนที่กำลังสูญเสีย

ดอนเจ๋งดประณามรัสเซีย

วันที่ 15 ต.ค. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ กล่าวในรายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรี” ว่า การลงมติในสมัชชาสหประชาชาติของไทยที่งดออกเสียงต่อกรณียูเครน-รัสเซีย เกิดคำถามว่าทำไมงดออกเสียงนั้น นโยบายต่างประเทศของเราคือความสงบสุขและสันติสุข ไม่ใช้การสู้รบหลังถูกคุกคามจากโควิด-19 เมื่อสหประชาชาติมีข้อคิดเรื่องนี้ ครั้งแรกเดือนมี.ค. เราโหวตเหมือนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้กองกำลังรุกรานประเทศอื่น และโหวตไปในทิศทางเดียวกัน

ตลอด แต่ช่วง 8 เดือน มีการประณามและการสู้รบ โดยไม่พยายามใช้หลักเจรจาหรือ ถ้าโหวตเป็น 1 ใน 144 ประเทศคงไม่ได้รับความสนใจ ดังนั้นแม้แต่สหรัฐก็ติดต่อขอทราบและอธิบายแล้วก็เข้าใจ

โต้เอาใจปูดิน-ดึงออกเปค

ส่วนการเตรียมเป็นเจ้าภาพเอเปค ครั้งที่ 29 มีโอกาสที่เราจะโน้มน้าวประเทศใหญ่ให้สอดคล้องกับความต้องการของไทยได้ จึงจัดวาระประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการของเราเป็นหลัก และส่งเสริมเรื่องภาวะหลังโควิด-19 ด้านการค้า การลงทุน และการประชุมนี้ไม่เกี่ยวกับการโหวตงดออกเสียงข้อมติรัสเซีย-ยูเครน ตามที่มีข้อสังเกต ผู้นำสูงสุดหลายประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะเดินทาง เขาจะไม่ยืนยันว่ามาจนกระทั่งช่วงใกล้งาน แต่จะให้คำตอบว่าจะมีผู้แทนแน่นอน ประเทศสมาชิกเอเปคที่จะมาร่วมถึงประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ของจีนจะเดินทางมา ประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสจะมาในฐานะผู้รับเชิญ รวมถึงนายกฯอินเดีย สหรัฐจะส่งรองประธานาธิบดี ประธานาธิบดีปูตินมาหรือไม่ ก็มีเจ้าหน้าที่มาเตรียมการ ส่วนจะอย่างไรจะให้คำตอบเมื่อใกล้เวลา

ด้านนายธีระชัย ชาลีจันทร์ เจ้าของเพจทูตนอกแถว อดีตเอกอัครราชทูตไทย โพสต์ระบุ การงดออกเสียงของไทยได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งว่า เป็นการสั่งการมาโดยตรงจากฝ่ายการเมือง อ้างผู้บริหารสูงสุดของประเทศ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32 ฉบับที่: 11645

Col.Inch: 222.66 Ad Value: 367,389

หัวข้อข่าว: ก้าวไกลเปิดนโยบายไทยก้าวหน้า

หน้า: 1(บน), 10

PRValue (x3): 1,102,167

คลิป: สีสี่

ขณะที่ฝ่ายข้าราชการประจำเสนอให้ออกเสียงสนับสนุนร่างมติยูเอ็น มาถึงตอนนี้ยังดูชัดเจนว่าเหตุผลที่ไทยงดออกเสียง ไม่ใช่ความต้องการวางตัวเป็นกลาง แต่ต้องการเอาใจรัสเซียเพื่อหวังให้ประธานาธิบดีปูตินมาร่วมเอเปค

เศรษฐาเติ่งนายกฯ สัญญาณดี-ไม่มีค่าน

แม้เปิดตัวหนังสือ เหน็บทหารคุกคาม

“สมคิด” เผย ส.ส.เริ่มพูดถึงชื่อ “เศรษฐา” แคนดิเดตนายกฯ สัญญาณดีไม่มีใคร **◆ อ่านต่อหน้า 13**

เศรษฐา □ ต่อจากหน้า 1

ค่าน เด็กเพื่อไทยเปิดข้อมูลไทยถูกจัดเป็นประเทศไร้เสรีภาพอันดับ 7 ของโลก เกมต้องจับตาเป็นพิเศษเรื่องการค้าและการทางกฎหมายกับผู้ชุมนุม ก้าวไกลเปิดคนโยบายไทยก้าวหน้า เล็งปฏิรูปทหารครั้งมโหฬาร ยุบ กอ.รมน. ลดจำนวนนายพล ยกเลิกเกณฑ์ทหารและระบบทหารรับใช้ เรียกคืนธุรกิจและที่ดินกองทัพมาใช้ประโยชน์ ยืนยันเดินทางกลับ 112 และนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่ปี 57 เพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนต้องคดีเพียงแ่แสดงความเห็น “ไอติม” ถิ่นก้าได้เป็นรัฐบาล จัดประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทันทีใน 100 วัน “จรินทร์” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร 3 เขต มั่นใจประชาธิปไตยคุ้มแบ็ก ชูนโยบายช่วยชาวประมง เล็งขยายประกันรายได้ให้กลุ่มอื่นนอกจากเกษตรกรด้วย ถิ่นขอให้เชื่อมั่นจรินทร์ทำได้ ตั้งเป้ากวาด ส.ส.ได้ 40 คน แยมกรุงเทพฯ ก็จะมีผู้สมัครรุ่นใหม่เข้าพรรคอีกหลายคน

□ “จรินทร์” มั่นใจคุ้มแบ็กชุมพร เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ จ.ชุมพร นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.

พาณิชย์ และคณะผู้บริหารได้เดินทางไปร่วมงาน “รวมพลังประชารัฐ ชุมพร” ที่เพื่อนใจรีสอร์ท จ.ชุมพร เพื่อเปิดตัวผู้สมัครประชาธิปัตย์ทั้ง 3 เขต เขต 1 คือ นายอิสระพงษ์ มากอำไพ ส.ส. ที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมล่าสุด เขต 2 คือ นายสราวุธ อ่อนละมัย ส.ส.ชุมพร 3 สมัย และเขต 3 คือนายมีศักดิ์ ภักดีคง เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ เคยเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรองอธิบดีกรมประมง บรรยากาสเป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายจรินทร์กล่าวว่า มั่นใจว่าผู้สมัครมีศักยภาพสูง เราสามารถคุ้มแบ็กได้แน่นอนที่ชุมพร

□ เพิ่มกลุ่มต้องประกันรายได้ “ผู้สมัครเขต 3 ของพรรค เป็นอดีตอธิบดีกรมประมง เขตนี้เป็นเขตทำประมงทราบปัญหาดี เดิมเราไม่สามารถผลักดันทั้ง 13 ข้อ จนเป็นที่พอใจของชาวประมงก่อนหน้านี้ได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการประมงแห่งชาติ จากผมเป็นรองนายกฯ ท่านอื่น แต่นโยบายนั้นเราก็ยังเก็บไว้ และได้มอบหมายให้ว่าที่ผู้สมัครเขต 3 ไปแล้ว เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้นั้นทีเดียวหน้าจะต้องมาช่วยสรุปทำนโยบายเพื่อจับเคลื่อนประมงของประเทศให้พื้นที่กลับมาถูกกันไป ทั้งประมงพื้นบ้านหรือประมงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนจีดีพี ส่วนประกันรายได้เป็นดีเอ็นเอของเราในการขับเคลื่อนต่อไป เพียงแต่จะไม่หยุดอยู่ที่ประกันรายได้เกษตรกร แต่ต้องขยายวงออกไปถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่จะทำให้กลุ่มเปราะบาง และประชาชนที่เป็นกลุ่มสำคัญ ๆ ของประเทศ

ได้มีหลักประกันเรื่องรายได้ หากเราเป็นแกนนำรัฐบาล เราจะได้ช่วยสร้างเงินเพื่อเป็นหลักประกันให้กับกลุ่มเหล่านี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าจรินทร์ทำได้” นายจรินทร์ กล่าว

□ คาดหวังกวาดส.ส.ได้ 40 คน

ผู้สื่อข่าวถามว่า คาดหวังที่นั่งจากการเลือกตั้งภาคใต้ไว้อย่างไร นายจรินทร์กล่าวว่า เราเคยประกาศไปแล้วว่าในส่วนของภาคใต้ จะได้ 35-40 คน คนคิดว่าเป็นไปได้มาก 40 ที่นั่ง เราไม่ได้พูดจากความฝัน แต่เราพูดจากฐานความเป็นจริง ส่วนประเด็นที่บอกว่า ทุกพรรคการเมืองมารวมอยู่ที่ภาคใต้ ทุกพรรคก็เป็นอย่างนี้ไม่เคยมีครั้งไหนที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคไม่มารวมมาอยู่ในภาคใต้ ที่ผ่านมามีประชาธิปัตย์จะเป็นตัวยืนทุกครั้ง และมีพรรคการเมืองอื่นลงมาเป็นผู้แข่งขัน ซึ่งเราก็มั่นใจมาได้ถึงวันนี้ แม้ว่าแต่ละช่วงจะได้มากบ้างน้อยบ้าง แต่เราก็มั่นใจมาได้ คิดว่าไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่แปลกอะไรขึ้นมาในแง่ที่มีหลายพรรคลงไปแข่ง ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า กระแสข่าวสมาชิกพรรคย้ายเข้าย้ายออกขณะนี้ ถือว่านิ่งแล้วหรือไม่ นายจรินทร์ตอบว่า คือนิ่ง แต่ก็ธรรมดา ทุกพรรคการเมืองพอใกล้ช่วงเลือกตั้งจะมีเข้า มีออก ไม่ใช่มีแต่ประชาธิปัตย์จะเข้าจะออก ทั้งนี้ในกรุงเทพฯ ก็จะมีผู้สมัคร ส.ส. รุ่นใหม่ที่จะเดินเข้าพรรคอีกหลายคน และมีผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับเลือกเป็นผู้แทนแน่นอนที่จะเดินเข้าพรรค

□ ก้าวไกลจัดหนักปฏิรูปทหาร

ที่พรรคก้าวไกล อธิการอนาคตใหม่ มีการเสนอชุดนโยบายพรรค “ไทยก้าวหน้า” ในส่วนของการเมือง โดยนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงนโยบายปฏิรูปกองทัพ โดยเริ่มจากการ จกโบแดงนายพล ห้ามนายพลเกษียณ

อายุเป็นรัฐมนตรีจึงน่าจะเกษียณครบ 7 ปี เพื่อตัดวงจรการใช้อำนาจเส้นสายระบบอุปถัมภ์ของกองทัพมาสู่อำนาจทางการเมือง มีนโยบายยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจสั่งเกินกว่ากฤษฎีการาชการพลเรือน และในขณะที่เดียวกันก็ยกเลิกกฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนำไปสู่การซ่อมทรามานในค่ายทหาร สร้างบาดแผล ความไม่ไว้วางใจให้กับคนในพื้นที่ ชัดขวางการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ ปรับโครงสร้างกองทัพให้กระชับ คล่องตัว ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร ลดจำนวนนายพล เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ยกเลิกระบบทหารรับใช้ ทหารต้องมีศักดิ์ศรีและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพ

“พรรคก้าวไกลยังจะจัดการให้กองทัพคืนธุรกิจของกองทัพ ทั้งสนามกอล์ฟ โรงแรม ม้า มวย ให้กับรัฐบาล รวมถึงที่ดินของกองทัพที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ให้มาเป็นที่ทำกินของประชาชนแล้วให้ท้องถิ่นนำมาใช้ประโยชน์ เช่นทำสนามกีฬาหรือลานอเนกประสงค์” นายพิจารณ์ กล่าว

□ ขุนโรยธรรมคดีการเมือง

นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงนโยบายการเมืองไทยก้าวหน้า ในหมวดศาลและกระบวนการยุติธรรม เริ่มจากการปฏิรูปศาลให้ยึดโยงรับใช้ประชาชน ให้ผู้พิพากษาต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ กฎหมายอาญามาตรา 112, มาตรา 116, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2550 ซึ่งพรรคก้าวไกลได้เสนอแก้ไขไปแล้ว และขณะนี้นำแก้ไขชุดกฎหมายเหล่านี้ ได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาแล้ว ยกเว้นร่างแก้ไขกฎหมาย 112 ที่สภาไม่ยอมบรรจุเข้าวาระ โดยอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญ แต่พรรคก้าวไกลยืนยันจะเดินหน้าผลักดันต่อไปหากได้เป็นรัฐบาล และย้ำว่าการแก้ไข 112 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ได้กระทบต่อพระราชสถานะองค์พระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของประเทศ

“ยังมีนโยบายการนำรัฐบาลไทยให้สัตยาบันรับเจตอานาจศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เพื่อชำระสะสางคดีอาชญากรรมที่รัฐกระทำต่อประชาชน เช่น เหตุการณ์สังหารหมู่คนเสื้อแดงปี 53 คดีตากใบ และนิรโทษกรรมคดีการเมือง โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อคืนความเป็นธรรมและอนาคตให้กับประชาชนที่ต้องคดีการเมืองเพียงเพราะแสดงความเห็นต่าง และวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน” นายรังสิมันต์ กล่าว

□ เพิ่มจ้างผู้พิการ-วันลาคลอด

น.ส.ศศิรินทร์ ธรรมนิฐินันท์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทพ. พรรคก้าวไกล เขตสายไหม กล่าวว่า ชุณนโยบายการเมืองไทยก้าวหน้า ในหมวดคนเท่ากัน ซึ่งว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เริ่มจากการจ้างงานคนพิการ 2 หมื่นตำแหน่ง นโยบายอัตลักษณ์ทางเพศก้าวหน้า คือการรับรองความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียมกัน บุคคลเลือกดำเนินชีวิตได้ตามความสมัครใจ และการเพิ่มตำรวจหญิงทุกสถานี นำไปสู่การอำนวยความสะดวกในคดีทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ พรรคก้าวไกลยังจะเสนอให้พระสามารถเลือกตั้งได้ เช่นเดียวกับนักบวชศาสนาอื่น การเพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วันด้วย

□ ประชามติร่างรธน. 100 วัน

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและรณรงค์นโยบายของพรรคก้าวไกล กล่าวถึงนโยบายการเมืองไทยก้าวหน้า ว่า ทำได้ด้วยการสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชน ที่มีเนื้อหาสำคัญ คือ การปิดช่องรัฐประหาร ปิดช่องการให้คณะรัฐประหารนิรโทษกรรมตัวเอง ปลดอาวุธระบอบประยุทธ์ที่ถูกฝังไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 คือ ส.ว. แต่งตั้ง องค์กรอิสระ และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐธรรมนูญใหม่ยังจะต้องปลดล็อกท้องถิ่นใน 3 เรื่อง คือ ปลดล็อกอำนาจ ให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการบริการสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่ ปลดล็อกงบประมาณ ให้ท้องถิ่นมีเงินเพียงพอในการแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญที่สุดคือการปลดล็อกทุกจังหวัด ให้ผู้บริหารสูงสุดของทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง หากพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะจัดการประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีภายใน 100 วัน และจัดทำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ เพื่อให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าเป็นครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560

□ พปชร.ก็เริ่มเปิดนโยบายบ้าง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง พปชร. ยังเดินหน้าสานต่อนโยบาย 3 พันธกิจหลัก ที่ประกอบด้วย 1.สวัสดิการประชารัฐจัดความเหลื่อมล้ำ 2.เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียมและ 3.สังคมประชาธิปไตย สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน ตอบโจทย์ประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมนำพาประเทศไทยรวมถึงประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ครอบคลุมประชาชนทุกคนให้ได้ รับสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างถ้วนหน้า

□ นโยบายต่างกันแต่ละพื้นที่

“นโยบายของ พปชร. เป็นการดำเนินนโยบายต่อยอดจากการทำงานบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ เราต้องการต่อยอดนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน พร้อมกับนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ประชาชนจะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนนโยบาย โดยทุกนโยบายจะมีการพิจารณาถึงงบประมาณ สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณได้แน่นอน เราเน้นทำได้จริง ไม่ขายฝัน ฟังเสียงประชาชนมาสู่การกำหนดเป็นนโยบาย พปชร. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ต้องทำให้ทุกคน มีโอกาส มีอนาคต ตั้งแต่วัยเด็ก จึงเกิดเป็นนโยบายสวัสดิการประชารัฐจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน ที่ดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยมารดา

ประชากรผู้สูงอายุ จนคลอด มีการดูแลสวัสดิภาพผู้สูงอายุ สานต่อในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ้านพัก และสวัสดิการรักษาพยาบาล ไปจนถึงแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่เสียชีวิต” พล.อ. ประวิตร กล่าวและว่า นโยบายของพรรคต้องคิดให้ละเอียดในการที่จะนำนโยบายไปใช้แต่ละพื้นที่ เพราะทุกพื้นที่มีความแตกต่างกันตามบริบทของท้องถิ่น

□ เผยไม่มีใครค้านชื่อ“เสียดิน”

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีมีชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจดัง เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ว่า นอกจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ตามที่มีการคาดการณ์กันแล้ว ถ้ามีตัวเลือกอื่น ที่เป็นนักธุรกิจที่มีผลงานเด่นชัดมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชน เราจะได้มีภาคเอกชนใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเหลือบ้านเมือง แต่เรื่องแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคยังไม่มีการหยิบยกมาหารืออย่างเป็นทางการ ชื่อนายเศรษฐามีการกล่าวถึงในกลุ่ม ส.ส. มาบ้างแล้ว ก็ไม่เห็นมีใครคัดค้านอะไร เมื่อถาม ถึงกรณีเสียดินวิพากษ์วิจารณ์ เดียว 13 ของ โน้ต-อุดม แต่พานิชที่วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล นายสมคิดกล่าวว่า เรื่องการวิจารณ์รัฐบาล ประเทศที่พัฒนาประชาธิปไตยแล้วถือเรื่องนี้เป็นธรรมดา ใครที่คิดจะเอาเรื่องเอาราวนั้นให้กลับไปคิดใหม่ว่าคนอยู่ในประเทศแบบไหน พวกประเภทชอบร้องเรียน ก็อย่าไปร้องเรียนเพราะต้องการปกป้องผู้มีอำนาจให้ร้องเรียนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนดีกว่า อีกด้านหนึ่ง ตัว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เองก็ควรต้องรับฟังเพราะที่ผ่านมา เขาก็พูดถึงนายกฯ ทุกคน เอาสิ่งที่เขาพูดมาคิด อะไรถูกต้องก็เอาไปปรับปรุงการทำงานพัฒนาบ้านเมืองไม่ดีกว่าหรือ ดีกว่าฟังแล้วใช้อารมณ์

□ ยันนายกฯ ฟังเสียงประชาชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว

ถึงกรณีที่ว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า กรณีที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ทอล์กโชว์ “เดี่ยว 13” ของ โน้ต-อุดม แต่พานิช เป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ของพลเมือง ต้องรับฟังเสียงของประชาชนที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับฟังเสียงประชาชนมาโดยตลอด เห็นได้จากทุกนโยบายของรัฐบาลที่เน้นช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม ไม่แบ่งแยกว่าเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองไหนเหมือนกับที่บางพรรคการเมืองชื่นชอบ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน หรือเห็นว่าประชาชนกำลังลำบาก นายกฯ ก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหาทันที หรือลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง จึงทำให้หลาย ๆ นโยบายประชาชนต่างเรียกร้องให้ขยายโครงการออกไปเรื่อย ๆ จนแม้แต่ฝ่ายค้านเองก็ยังไม่กล้าพูดเต็มปากว่า หากตัวเองมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลจะยกเลิกนโยบายเหล่านี้

□ คนถูกวิจารณ์มีสิทธิฟ้องได้

“ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ แต่ต้องอยู่บนความพอดีด้วย ไม่ใช่ใช้สิทธิพร่ำเพ้อจนส่งผลกระทบต่อคนอื่นต้องเดือดร้อน และหากเรื่องที่พูดเป็นเรื่องเท็จ ก็ต้องพร้อมรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วย ความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ต้องรู้จักพอดีด้วย ถ้ามากเกินไปจนทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อน วิจารณ์ด้วยอารมณ์ ไม่ใช่ด้วยเหตุด้วยผล วิจารณ์จนเกิดความขัดแย้ง ไม่ใช่วิจารณ์เพราะความเห็นต่าง คนที่ได้รับความเสียหายย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองด้วยเหมือนกัน” นายธนกร กล่าว

□ ไทยถูกประเมินว่าไร้เสรีภาพ

น.ส.ชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิเสรีภาพพลเมืองหรือฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) เผยแพร่รายงานเสรีภาพโลกประจำปี 2022 (Freedom of the World 2022) ที่ประเมินสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทย

ถูกจัดให้อยู่ในประเทศไร้เสรีภาพเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ซึ่งถูกลดอันดับลงติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ถูกรวมอยู่ในกลุ่มประเทศที่ประสกับวิกฤติการณ์ถดถอยของเสรีภาพหนักที่สุด แย่กว่าเยเมน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 21 และอัฟกานิสถาน อันดับที่ 22 ทั้งยังเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ จากการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ชุมนุมที่เรียกร้องประชาธิปไตย ขณะที่อันดับการประเมินด้านสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพพลเมือง ไทยได้ 29 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนนนั้นทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนคนไทยตกต่ำอย่างหนัก ประชาธิปไตยยิ่งเสื่อมถอยลงทุกวัน ถูกลดชั้นจากองค์กรระหว่างประเทศทุกปี ไม่มีความสง่างามในเวทีโลก

□ ได้รัฐบาลอย่าดันทุรังอยู่ต่อ

“เหล่านี้เป็นเพราะความพยายามปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลถูกจำกัด การชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา กลายเป็นเงื่อนไขให้รัฐบาลดำเนินคดีและจับกุมคุมขังคนเห็นต่างในที่สุด ล่าสุดกรณีจากการแสดงเดี่ยวไม่โครโฟน 13 ของ โน้ต-อุดม แต่พานิชที่มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ก็ถูกคนในรัฐบาลมองว่าเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตและจะใช้กฎหมายดำเนินการ ทั้งที่นายกรัฐมนตรีและองคาพยพคือบุคคลสาธารณะ รับเงินเดือนจากภาษีประชาชน ประชาชนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลไม่ควรใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดำเนินคดีกับคนเห็นต่าง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ควรมีความละเอียดอ่อนที่คำนึงถึงประชาชนอันจำนวนมากยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศยิ่งเสียหาย” น.ส.ชญาภา กล่าว

□ “บึกป้อม” ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ว่า ในวันจันทร์ที่ 17 ต.ค.นี้ พล.อ.ประวิตร มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สุราษฎร์ธานี โดยช่วงเช้า พล.อ.ประวิตร จะเดินทางไปห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัด และสถานการณ์น้ำและแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ การเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับฟังรายงานสถานการณ์ป่าลุ่มน้ำม่นในประเทศ โดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** จากนั้น พล.อ.ประวิตร จะมอบนโยบายการทำงานต่อไป และจะเยี่ยมชมนิทรรศการ การบริหารจัดการป่าลุ่มน้ำม่น และพบปะประชาชนและเกษตรกรผู้ปลูกป่าลุ่มน้ำม่น ช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี และติดตามโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน และพบปะประชาชน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

☐ “แม่่ว”สะกิดใครฟังคนเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายฯ เปิดตัวหนังสือ Thaksin Shinawatra Theory and Thought (ทักษิณ ชินวัตร หลักการและความคิด) ในบท True Democracy (ประชาธิปไตยที่แท้จริง) ที่ช่วงแรกนายทักษิณเล่าถึงการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมุ่งหวังแต่จะกันใครออกจากการเมือง ทหารคือภัยคุกคามประชาธิปไตย มีกลุ่มที่เป็นไม้ค้ำยันเผด็จการ และได้พูดถึงกลุ่ม Elite (ชนชั้นสูง) ที่สำคัญตัวเองผิด คิดว่า

ฉลาด

ผู้จัดทำหนังสือได้ถามว่า เจื่อนใจแบบศาลไทย องค์กรอิสระต่าง ๆ ละ ยากไหมที่จะเปลี่ยน นายทักษิณ ตอบกลับผ่านบทสัมภาษณ์ว่า มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเกิดจาก human prejudice (อคติของบุคคล) มันถูกใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งจริง ๆ แล้วการตัดสินใจต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานและสิ่งที่ปรากฏในคดีเท่านั้น ถ้าเมื่อไรศาลมี human prejudice ไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นพวกเดียวกัน ที่ไปโจมตีพวกหนึ่ง แล้วก็เอาเนื้อหาในหนังสือพิมพ์มาตัดสิน ซึ่งหลายคดีเป็นอย่างนั้น อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ผู้มีอำนาจเจ้าแทรกแซงสั่งการ อันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหาร เป็นจุดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาขององค์กรอิสระก็ถูกเลือกโดยกลุ่มผู้มีอำนาจจากการรัฐประหาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนอื่นแล้วพอกข่าวให้กับพวกตัวเอง อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความเลวร้ายที่ทำให้สังคมไทยต้องแตกแยก

“ความจริงแล้วคนไทยพวกนี้ คือพวกรักหมามากกว่ารักคน เพราะมองว่าคนคือศัตรู ซึ่งจริง ๆ แล้วน่ารักออก ที่เขาสามารถเห็นต่างกับเราได้ เราจะได้มีมุมมองอีกทางหนึ่ง ได้คิดว่า เฮ้ย ถูกเปล่าวะเรา อย่างลูกน้องที่อยู่ใกล้ตัวผม ส่วนใหญ่แล้วมักกล้าเห็นต่างจากผมและกล้าที่จะบอกผม แล้วผมจะชอบ ดีเว้ย คอยเตือนหน่อย บางทีเราทำอะไรน่าจะทำได้ดีกว่านี้ ถ้ามีคนสะกิดเรา” นายทักษิณ ระบุในหนังสือ.

พท.แบไต้แคนดิเดตนายกฯ 'อึ้งอึ้ง-เศรษฐา' โวเป็นเรื่องดีไม่มีใครคัดค้าน

'บักป้อม'พิตพร้อมสู๊ตักเลือกตั้ง สานต่องานช่วยเหลือประชาชน 'จรินทร์'นำทัพชป.บักธงชมพู

รัฐบาลโชว์ผลงาน EEC ทะลุเป้าโอนเงินเข้าประเทศเพียบ หลังโดนเพื่อไทยด้อยค่า
หาว่าล่าช้าล้มเหลว ในขณะที่ "บักป้อม" พิตจัด ประกาศพร้อมสู๊ตักเลือกตั้งสานต่อ
ช่วยเหลือประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จ่อเยือนสุราษฎร์ธานี จันทร์นี้ ด้าน
"ก้าวไกล" ชูนโยบายชุดแรก ส่งถ่ายนากองทัพ ▶▶ ต่อ : อึ้งอึ้ง - หน้า 9

อึ้งอึ้ง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565
น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกพรรค
พลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่า ในช่วง
3 ไตรมาสที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) ของปี
2565 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามา
ลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน
436 ราย โดยในจำนวนนี้มีนักลงทุน

ชาวต่างชาติ ที่สนใจลงทุนในพื้นที่ EEC
จำนวน 80 ราย คิดเป็น 18% ของจำนวน
นักลงทุนทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุน
ในพื้นที่ EEC กว่า 40,555 ล้านบาท
คิดเป็น 41% ของเงินลงทุนทั้งหมด

สะท้อนถึงความสำเร็จของ EEC ในส่วน
การดึงดูดนักลงทุนและเม็ดเงินเข้ามา
ลงทุนไหลเข้าสู่ประเทศ

“โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แม้
โครงการจะเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆ
จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจโลก สถานการณ์
สู้รบในยูเครนและผลกระทบต่อราคา
พลังงานแต่ในพื้นที่ EEC กลับมีผลสำเร็จ
ที่เป็นรูปธรรมโดยมีงบลงทุนสูงถึง 1.8
ล้านล้านบาท เกินจากเป้าหมายในแผน
แรกของ EEC ที่กำหนดไว้ 1.7 ล้าน
ล้านบาท ใน 5 ปี”

แฉ 10 ข้อเท็จจริงEECให้ตาสว่าง
น.ส.ทิพานันกล่าวว่า กรณีที่พรรค

▶ **เปิดตัว :** นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัว
3 ว่าที่ผู้สมัคร สส.ชุมพร ประกอบไปด้วย
เขต 1 นายอิสทรงษ์ มากอ่ำไพ
เขต 2 นายสรารุช อ่อนละมัย
และ เขต 3 นายมีศักดิ์ ภักดีคง
ที่เพื่อนใจริสอร์ท จังหวัดชุมพร



เพื่อไทย โดย ผอ.ศูนย์นโยบายพรรคได้กล่าวถึงนโยบาย EEC โดยเปรียบเทียบกับนโยบาย “เขตธุรกิจใหม่” 10 ข้อของพรรคเพื่อไทยนั้นจึงขอชี้แจงให้สังคมรับทราบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน และเสียโอกาส ดังนี้

1.อีอีซี ได้สร้างระบบนิเวศใหม่ทั้งระบบแล้ว มีการวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลและยังมีสิทธิประโยชน์เสนอให้นักลงทุนโดยเฉพาะครอบคลุมการแก้ไขตั้งแต่ขั้นตอนเรื่องการลงทุน มีสิทธิประโยชน์ชุดใหม่และมีกลไกแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างกฎหมายธุรกิจชุดใหม่ที่สร้างความล่าช้าในการนำมาใช้ ตามที่เพื่อไทยเสนอที่ไม่รู้ว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มตระกูลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่

2.อีอีซี มีกฎหมายพิเศษในอีอีซีคือ กฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์และยังครอบคลุมทุกด้าน เช่น ใบอนุญาตที่ดินทำกิน ป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า การนำเข้าส่งออก แรงงานวิชา ภาษี สิทธิประโยชน์ ธุรกรรมการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบยุติธรรม ดังนั้นจึงขอให้ทีมงานเพื่อไทยศึกษา พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2561 ให้ละเอียดโดยเฉพาะหมวด 4 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหมวด 5 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และอีอีซีไม่มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย มีการพิจารณาปลดล็อกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคมาโดยตลอด

ส่งเสริม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

3.อีอีซี มีการส่งเสริม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve industries) ที่จะสร้างศักยภาพความสามารถเทคโนโลยีของประเทศ และทักษะฝีมือของแรงงานไทยให้เพิ่มขึ้น และมีการสนับสนุน เปิดโอกาส

ทุนย่อย และ SMEs จึงไม่มีการผูกขาดอุตสาหกรรมใด 4. อีอีซี มีสิทธิประโยชน์ด้านการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบและเงื่อนไข เพื่อทันต่อการใช้งานและให้เข้ากับสถานการณ์การเงินทั่วโลก เช่นขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมทดสอบระบบเงินบาทดิจิทัลแล้ว

แผนพัฒนา 8 แผน ครบวงจร

5.อีอีซี มีแผนพัฒนา 8 แผน ครบวงจร ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างสมบูรณ์แบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ ดังนั้นที่กล่าวหาว่า “อีอีซี คือจิกจอกไม่ครบวงจร” จึงเป็นข้อวิจารณ์ของพรรคเพื่อไทยที่ขาดความรู้ สิ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่า “จะมี” ในเขตธุรกิจใหม่นั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลขณะนี้รองรับไว้หมดแล้ว และเกินกว่าที่เพื่อไทยคิดไปมาก ดังนั้น ที่กล่าวหาว่าอีอีซีเน้นมิติเดียวขาดกลไกนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ในการดึงเงินต่างชาติ จึงไม่ถูกต้อง

ศูนย์กลางคมนาคม-โลจิสติกส์ภูมิภาค

6.อีอีซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจร ซึ่งจะเชื่อมตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วคล่องตัว จะเห็นได้จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมแบบไร้รอยต่อทั้งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ดังนั้นจึงเป็นการขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่พรรคเพื่อไทยกล่าวอ้างว่า

อีอีซีตลาดเล็กจึงไม่จริง

ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค

7.อีอีซี กำหนดระเบียบเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค ที่กำหนดประเภทอุตสาหกรรมของแต่ละภาคเพราะต้องการดึงศักยภาพที่พร้อมและเอกลักษณ์ของ

แต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากตามศักยภาพในท้องถิ่นนั้น ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งประเทศเชื่อมโยงกับอีอีซีอย่างเป็นระบบ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในย่านอีอีซีจะได้โฟกัสระบบต่างๆ เฉพาะทาง หากใช้แผนของพรรคเพื่อไทยที่เขตธุรกิจใหม่ เปิดกว้างครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมก็จะเกิดความซ้ำซ้อน สะเปะสะปะ ไม่ได้ดึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่มาใช้เลย เป็นแผนการพัฒนาที่ลงทุนมากผลตอบแทนน้อย

ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติทุกด้าน

8.อีอีซี สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เพียงเท่านั้นแต่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและภาพรวมของประเทศยังได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวที่จะได้มีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ระบบสาธารณสุข ระบบสาธารณสุขโลกที่ทันสมัย มีโอกาสมีงานทำและรายได้ที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเกิดการมีส่วนร่วม เช่น อีอีซีสแควร์ บันจิลิตอาสาเยาวชนต้นแบบ โครงการต้นแบบสอนภาษาอังกฤษ และจีน หลักสูตรอีอีซีกับการบริหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาดการณ์ว่าไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างน้อย 5% ต่อปี

9.อีอีซี มีกฎหมายพิเศษในอีอีซีที่เพื่อส่งเสริมการลงทุน ปลดล็อกการข้อจำกัด และยังได้สิทธิประโยชน์และครอบคลุมทุกด้าน อย่างเป็นธรรมและง่ายต่อการลงทุน 10.อีอีซี ปัจจุบันมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนไว้แล้ว ตามนโยบายและพื้นที่การลงทุนแต่ละพื้นที่ทำให้รองรับผู้ลงทุนและเงินลงทุนทั้งในและนอกประเทศ อย่างไรก็ดีจำกัดได้ทันที **เย้ยพท.นโยบายศก.ล้ำหลัง**

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า การที่พรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ต้องมีการวางโครงสร้างใหม่ กฎหมายใหม่ เงื่อนไขใหม่ ทำความเข้าใจนักลงทุนใหม่ ประชาชนจะสามารถพิจารณาเองได้ว่าจะต้องใช้ระยะอีกกี่สิบปี ไม่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง เลื่อนลอย ถ้าหลัง รวมถึงระยะเวลาจริงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงอยากให้พรรคเพื่อไทย ศึกษา พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2561 ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนเปรียบเทียบวิจารณ์ เพราะสิ่งที่ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ได้วางแผนและทำล้าหน้าและทันสมัยไปมากกว่าที่เปรียบเทียบแล้ว ที่สำคัญยังโปร่งใสไม่มีทุจริตเอื้อตระกูลใดตระกูลหนึ่งด้วย

“สิ่งที่พรรคเพื่อไทย ต้องตระหนักก่อนหาเสียงคือในความเป็นจริง EEC นั้น ได้เริ่มแล้วและมีแนวโน้มที่สโตโครบคลุมการพัฒนาเชิงโครงสร้างไปทุกจังหวัด เช่น การคมนาคม การวางระบบ 5G ที่รวดเร็วที่สุด กรอบคลุมมากสุดในอาเซียน เพื่อเข้าพื้นที่และลงทุนอีอีซี ขณะนี้ก็มีนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จะสร้างโอกาสให้ไทยกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดด ยิ่งหากรัฐบาลได้เดินหน้าต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง จะสร้างเม็ดเงินเข้าไหลเข้ากระเป๋าประชาชนได้อย่างมั่งคั่งเป็นรูปธรรมทันเวลา”น.ส.ทิพานัน ย้ำ

พปชร.โผล่ผลงานรบ.ดี/อ่อนปชส.

นายพยม พรหมเพชร สส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ว่าคนได้ยังเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์ เพราะเป็นรัฐบาลที่ทำงานเข้าถึงกับประชาชนมากที่สุด ประชาชนได้ใช้เงินของรัฐบาลแบบตรงไปตรงมา ไม่ผ่านอะไรเลยในการเยียวยาประชาชน เห็นถึงความบริสุทธิ์ในการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมานายกฯทำงานดีมากแต่

ชาวบ้านกลับไม่ได้รับเพราะฉะนั้นเราจะต้องประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลรวมถึงนโยบายต่างๆ ไปถึงประชาชนทั่วประเทศ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ถึงแม้จะมีโฆษก รองโฆษกของพรรคหลายคน ที่เข้ามาทำหน้าที่แต่ยังทำงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่เรามีผลงานมากมาย แต่การประชาสัมพันธ์ยังยอมรับไม่ได้

“การเสนอข่าวปัจจุบันแม้รัฐบาลจะทำงานดีแค่ไหน แต่มุมมองของสื่อก็มักจะออกมาในรูปแบบตรงกันข้าม และประชาสัมพันธ์ของพรรค ก็ไม่มีคนที่จะออกมาตอบโต้ เท่าที่ผมเห็นก็มีแค่นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ที่ออกข่าวตอบโต้แทน พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ อยู่เสมอซึ่งผมได้เสนอหัวหน้าพรรคไปแล้วว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ นายสามารถเข้ามาดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ เพราะนายสามารถมีความรู้รอบด้านที่จะนำมาช่วยการสื่อสารของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทราบมาว่า จะมีการแต่งตั้งนายสามารถมาเป็นทีมประชาสัมพันธ์ของพรรคเร็วๆ นี้” นายพยม กล่าว

‘อุ๊งอิ๊ง-เศรษฐา’ แคนดิเดตนายกฯ

นายสมคิด เชื้อคง สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) และรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีมีชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน นักธุรกิจ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท. ว่า นอกจากน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ตามที่มีการคาดการณ์กันแล้ว ถ้ามีตัวเลือกอื่นที่เป็นนักธุรกิจที่มีผลงานเด่นชัดมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชน เราจะได้มีภาคเอกชนใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือบ้านเมือง

นายสมคิดกล่าวว่า แต่ถึงอย่างไรรายชื่อแคนดิเดตนายกฯของพรรค ยัง

ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารืออย่างเป็นทางการในพรรค แต่ชื่อนายเศรษฐา นี้มีการกล่าวถึงในกลุ่มสส.มาบ้างแล้ว ก็ไม่เห็นมีใครคัดค้านอะไร ที่สุดแล้วแคนดิเดตนายกฯของพรรคจะเป็นใครบ้างก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ที่จะพิจารณา พรรคพท.เราเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังและรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอยู่แล้วเพื่อนำความคิดเห็นนั้นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

ตร.ชี้ ‘ไนส์’ เข้าข่ายหมิ่นนายกฯ

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยถึงกรณีไนส์-อุดม วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา จะแจ้งความข้อหาใด แต่จากการติดตามข่าวพบว่าพฤติการณ์ของ “ไนส์-อุดม” เป็นการพาดพิงตัวบุคคล ซึ่งเข้าข่ายการหมิ่นประมาท โดยปกติแล้วคดีลักษณะนี้ผู้ที่ถูกพาดพิงจะต้องมาแจ้งความด้วยตนเอง

ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้น เนื่องจากผู้เผยแพร่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงต้องดูรายละเอียดเรื่องข้อกฎหมายในส่วนนี้อีกที

ปชป.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ชุมพร

เวลา 11.00 น. ที่ เพื่อนใจริสอร์ท จ.ชุมพร นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปร่วมงาน “รวมพลังประชาธิปัตย์ ชุมพร” และมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น บรรยากาศการเปิดตัวผู้สมัครประชาธิปัตย์ ทั้ง 3 เขต เป็นไปด้วยความคึกคัก

โดยผู้สมัครทั้ง 3 เขต ได้แก่ เขต 1 ดาร์ต-อิสทรงษ์ มากอำไพ, เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย และเขต 3 นายศักดิ์ กักดีทิง นายจรินทร์กล่าวว่า ย้ำมั่นใจว่าผู้สมัครทั้ง 3 เขต เป็นผู้มีศักยภาพสูงทุกคน เราสามารถกัมแบ็กแน่นอนในส่วน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15144

หน้า: 1(บนขวา), 9, 10

Col.Inch: 250.32 Ad Value: 400,512

PRValue (x3): 1,201,536

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: พท.แบไต่แคนดิเตตนายกฯ 'อุ๊งอิ๊ง-เศรษฐา' โวเป็นเรื่องดีไม่มีใครคัดค้าน

ของจังหวัดชุมพร ส่วนในเขต 3 เดิม มีอดีต สส.ปชป. ที่ย้ายไปสนับสนุนพรรคอื่นจะทำให้เป็นการแย่งฐานคะแนนเดิมหรือไม่ พรรคก็มีฐานของพรรค บวกกับผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีฐานส่วนตัว มีฐานครอบครัว ญาติมิตรเพื่อนฝูงในเขต 3 จำนวนมาก ต้องมั่นใจว่าเราสู้ได้ ส่วนคู่แข่ง เป็นเรื่องปกติต้องแข่ง แต่ที่เกี่ยวเราพร้อมมากสำหรับ 3 เขตในชุมพร

ชูนโยบายประมงขับเคลื่อนปท.

เมื่อถามว่าในเขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นพื้นที่ทำประมงเป็นส่วนใหญ่ พรรคปชป.จะชูนโยบายเด่นๆ เพื่อเพิ่มคะแนนให้ผู้สมัครอย่างไรบ้าง นายจรินทร์กล่าวว่า ผู้สมัครเขต 3 ของพรรค เป็น อดีตอธิบดีกรมประมงทราบดีทั้งหมด เพราะเคยทำงานร่วมกับตนมา เพียงเราไม่สามารถผลักดันทั้ง 13 ข้อ จนเป็นที่พอใจของชาวประมงได้ แต่นโยบายนี้เราก็ยังเก็บไว้และได้มอบหมายให้ว่าที่ผู้สมัครเขต 3 เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้ ที่ยวหน้าจะต้องมาช่วยสรุปทำนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประมงของประเทศให้พื้นที่กลับมาคู่กันทั้งประมงพื้นบ้านหรือประมงพาณิชย์ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเป็นแสนล้าน ถ้าเรามีโอกาสเป็นแกนตั้งรัฐบาล และจะเป็นนโยบายหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

ส่วนคาดหวังที่นี้จากการเลือกตั้งไว้อย่างไร หัวหน้าพรรคปชป. กล่าวว่า เราเคยประกาศไปแล้ว 35-40 คนคิดว่าเป็นไปได้มาก 40 ที่นั่ง ซึ่งเราไม่ได้พูดจากความฝัน แต่เราพูดจากฐานความเป็นจริง

'ก้าวไกล' เปิดนโยบายแรกจัดหนัก

วันเดียวกัน นายพิชา ล้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวเปิดงานแถลงนโยบายชุดแรกของพรรค ได้แก่ “การเมืองไทยก้าวหน้า” โดยให้ด้านนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงถึงนโยบายปฏิรูป

กองทัพ โดยเริ่มจากการ “แจกใบแดง นายพล” ห้ามนายพลเกษียณอายุ เป็นรัฐมนตรีจนกว่าจะเกษียณครบ 7 ปี เพื่อตัดวงจรการใช้อำนาจเส้นสายระบบอุปถัมภ์ของกองทัพมาสู่อำนาจทางการเมือง นอกจากนี้ พรรคยังมีนโยบายยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจล้นเกิน ก้าวก่ายกิจการราชการพลเรือน และในขณะเดียวกันก็ยกเลิกกฎอัยการศึกในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งนำไปสู่การซ้อมทรมานในค่ายทหาร สร้างบาดแผล ความไม่ไว้วางใจให้กับคนในพื้นที่ ขัดขวางการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้

ต่อ : อุ๊งอิ๊ง - หน้า 10

อุ๊งอิ๊ง

รื้อเกณฑ์ทหาร-คืนธุรกิจ-ที่ดินให้ปชช.

อีกทั้งจะมีการปรับโครงสร้างกองทัพให้กระชับ คล่องตัว ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร ลดจำนวนนายพล เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ยกเลิกระบบทหารรับใช้ ทหารต้องมีศักดิ์ศรี และปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้พรรคยังจะจัดการให้กองทัพคืนธุรกิจของกองทัพทั้งสนามบิน โรงแรม ม้า มวย ให้กับรัฐบาล รวมถึงคืนที่ดินของกองทัพ ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ให้มาเป็นทำกินของประชาชน แล้วให้ท้องถิ่นนำมาใช้ประโยชน์ เช่น ทำสนามกีฬา หรือลานอเนกประสงค์

นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงนโยบายการเมืองไทยก้าวหน้า ในหมวดศาลและกระบวนการยุติธรรม เริ่มจากการปฏิรูปศาล ให้ยึดโยงรับใช้ประชาชน ให้ผู้พิพากษาต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แก่ กฎหมายอาญามาตรา 112, มาตรา 116, พ.ร.บ. กอมพิวดเตอร์ พรรคได้เสนอแก้ไขไปแล้ว ขณะนี้ร่างแก้ไขชุดกฎหมายเหล่านี้

ได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาแล้ว ยกเว้น ร่างแก้ไขกฎหมาย 112 ที่สภาไม่ยอมบรรจุเข้าวาระ โดยอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญ แต่พรรค ยืนยันจะเดินหน้าผลักดันต่อไป หากได้เป็นรัฐบาล และย้ำว่าการแก้ไข 112 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่ได้กระทบต่อพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของประเทศ

นายรังสิมันต์ ได้เปิดนโยบายการนำรัฐบาลไทยให้สัถยาบันรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพื่อชำระสะสางคดีอาชญากรรมที่รัฐกระทำต่อประชาชนเช่นเหตุการณ์สังหารหมู่คนเสื้อแดงในปี 2553 รวมถึงโศกนาฏกรรมตากใบและป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมเช่นนี้อีกในอนาคต ยุติวัฒนธรรมพันผิดลอยนวลที่เกาะกินประเทศไทย และข้อเสนอใหญ่ที่สุดของพรรคก้าวไกลคือการนิรโทษกรรมคดีการเมือง โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อคืนความเป็นธรรมและอนาคตให้กับประชาชนที่ต้องกตริการเมืองเพียงเพราะแสดงความเห็นต่างและวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์

'บิกป้อม'จ่อเยือนสุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่า ในวันจันทร์ที่ 17 ต.ค.นี้ พล.อ.ประวิตร มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยช่วงเช้า พล.อ.ประวิตร จะเดินทางไปห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัด และสถานการณ์น้ำและแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และแผนการดำเนินงานโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) ของกรมชลประทาน ส่วนกรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำเสนอส่วนแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

พื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี และการเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ป่าลุ่มน้ำมันในประเทศ โดยสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร จากนั้นพล.อ.ประวิตร จะมอบนโยบายการทำงานต่อไป และจะเยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการปาล์ม น้ำมัน และพบปะประชาชน และเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

จากนั้นช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี และติดตามโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเจ็ด) ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน และพบปะประชาชน ก่อนเดินทางกลับ กทม.

สุนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้ พปชร. ยังเดินหน้าสานต่อนโยบาย 3 พันธกิจหลัก ที่ประกอบด้วย 1.สวัสดิการประชารัฐจัดความเหลื่อมล้ำ 2.เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม และ 3.สังคมประชารัฐ สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน โดยเป็นกรอบนโยบายที่จะมาช่วยเหลือประชาชน และตอบโจทย์ประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมนำพาประเทศไทย รวมถึงประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ครอบคลุมประชาชนทุกคนให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างถ้วนหน้า

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า นโยบายของพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้ เป็นการดำเนินนโยบาย เพื่อเป็นการต่อยอดจากการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของพรรคในการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ เพราะเราต้องการต่อยอดนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชน พร้อมกับนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น ประชาชนจะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนนโยบาย โดยทุกนโยบาย จะมีการพิจารณาถึงงบประมาณ สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณได้แน่นอน เรานั้นทำได้จริง ไม่ขายฝัน เราฟังเสียงประชาชนว่ามีความเดือดร้อนอย่างไร จึงมาสู่การกำหนดเป็นนโยบาย

ให้ความสำคัญกับทุกคน

“พรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ต้องทำให้ทุกคน มีโอกาส มีอนาคต ตั้งแต่ วัยเด็ก จนถึงการดูแลคนวัยทำงาน เพราะถือเป็นการสร้างอนาคตของประเทศ ถือเป็นการลงทุนทางสังคม เด็กทุกคนควรจะมีสิทธิเลือกกว่าอยากมีอนาคตอย่างไร เด็กต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดี จึงเกิดเป็นนโยบายสวัสดิการประชารัฐ จากพรรคมีมารดาผู้เซ่งตะกอน”ที่ดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ด้วยมารดาประชารัฐ ฝากพรรคมีจนคลอด นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เราก็ไม่ทอดทิ้ง ต้องมีการดูแลสวัสดิภาพผู้สูง

อายุ ยังสานต่อในเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บ้านพัก และสวัสดิการรักษาพยาบาล ไปจนถึงแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

และผู้ที่เกี่ยวข้อง”พลเอกประวิตร กล่าว พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า นโยบายของพรรค ต้องคิดให้ละเอียดในการที่จะนำนโยบายไปใช้แต่ละพื้นที่ เพราะทุกพื้นที่มีความแตกต่างตามบริบทของท้องถิ่น แต่ยังคงยึด 3 เสาหลัก พรรคพลังประชารัฐ คือ สถาบันการเมืองไทย เราคิดนโยบายเพื่อตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และตอบโจทย์ประชาชน เราจะเป็นพรรคที่ทำให้สังคมสงบสุข โดยจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยที่นโยบายของเราที่จะขับเคลื่อน เกิดขึ้นบนพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ที่ประชาชนเห็นด้วย และให้การตอบรับในการทำงานที่ผ่านมา และพร้อมที่จะทำต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกับประชาชนอย่างแท้จริง

'อ.ส.ค.' เปิดโลกใบใหญ่ให้เด็กไทย สัมผัส-เรียนรู้ 'โคนมอาชีพพระราชทาน'

นายพีระ ไชยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “โครงการแบ่งปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ก” ครั้งที่ 6 ภายใต้แคมเปญ “ฟาร์มโคนมในฝันของเด็กไทย” ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี กว่า 30 คน เข้าเยี่ยมชม เพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับโคนมอาชีพพระราชทาน ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการดื่มนม โดยตลอดทริปได้เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทดลองรีดนมโค ป้อนนมลูกโค การทำปุ๋ยอินทรีย์จากนม พร้อมสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นที่มีฝูงวัวใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสเปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทย ในอีกมิติหนึ่ง พร้อมกันนี้ อ.ส.ค.ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก จำนวน 75 โหล ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับโครงการ “แบ่งปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ก” ได้ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรุงเทพฯ หรือโรงพยาบาลเด็ก เป็นแห่งแรกภายใต้แคมเปญการรณรงค์ เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงเพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของนมโคสดแท้และต้องการมอบสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนไทย จากนั้นก็จัดต่อเนื่องเรื่อยมา นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญของ อ.ส.ค. ที่ต้องการต่อยอดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดควบคู่กับการเป็นองค์กรนำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ อ.ส.ค. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มเต็งและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป



'วิถีเลี้ยงโคขุน' ตัวช่วยให้ชีวิตปลดหนี้ 'กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม' อีกหนึ่งต้นแบบดี ๆ มี 'โมเดลน่าสนใจ'

“ทำนาเป็นอาชีพที่ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผมและชาวบ้านก็ยึดอาชีพนี้มาตลอด และก็ได้มรดกตกทอดกันมาตลอดเช่นกัน แดมปีที่ผ่านมา ยิ่งหนัก เพราะต้นทุนสูงขึ้น และยังทำก็ยิ่งขาดทุน ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้ ทำให้ท้อทั้งหมด จนชีวิตมาพลิกไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อหันมาเลี้ยงโคขุน” เสียงจาก “ลำราญ โพธิพันธ์” ประธาน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม จ.อุบลราชธานี” บอกเล่าถึงปัญหาของเขาและเกษตรกรในพื้นที่ ที่ชีวิตมาเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นได้เมื่อได้ “โคขุน” มาช่วย “ปลดล็อก” ซึ่งวันนี้ “ทีมวิถีชีวิต” มีเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้มานำเสนอเป็นกรณีศึกษา...





กรณีศึกษาจากกลุ่มวิถีชีวิตกลุ่มนี้ “ทีมวิถีชีวิต” ไปสัมผัสสมาชิกการลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับคณะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อเยี่ยมชม กลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ที่ทำอาชีพภายใต้ โครงการบูรณาการการออกแบบ-การจัดการเชิงพื้นที่ “แก้หนี้ แก้จน” ตามแนวทาง D & MBA : Design & Manage by Area เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และนำไปสู่การจัดการและ “แก้ไขปัญหาหนี้สิน” ในชุมชน โดย สำราญ โพธิพันธ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม เล่าให้ฟังว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2518 ส่วนตัวเขานั้นได้เข้ามาอยู่ตอนปี 2521 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 200 คน โดยเส้นทางที่ผ่านมาก็ล้มลุกคลุกคลานกับการทำนามาตลอด ยิ่งในระยะหลายปีมานี้ต้นทุนทำนาเพิ่มขึ้น แต่ขายข้าวได้ราคาไม่ดี จึงยังทำก็ยังขาดทุน อีกทั้งช่วง 2-3 ปีมานี้มีโควิด-19

ชาวนาที่นี่ก็ยิ่งประสบปัญหา เจอผลกระทบด้านรายได้อย่างหนัก “ต้นทุนทำนาสูงลิ่ว แต่ราคาข้าวขายได้ไม่ถึงหมื่นบาทต่อเกวียน เมื่อราคาข้าวกับต้นทุนสวนทางกัน ทำให้ชาวนายิ่งทำนาก็ยิ่งขาดทุน หนี้สินก็ยิ่งพอกพูนเพิ่มมากขึ้น จนสมาชิกในกลุ่มเริ่มหันมาคิดทบทวนกันเพื่อหาทางรอดจากปัญหาที่กำลังเผชิญกันอยู่”...สำราญ เล่าถึงสถานการณ์ของ

ชาวนาในพื้นที่นี้ ก่อนจะบอกว่า หลังจากที่มีการพูดคุยกันในกลุ่ม ทางสมาชิกก็ตกลงกันว่า จะ “เลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพเสริม” โดยสายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงนั้นก็ยังมีทั้งชาโรเลตส์ และบราห์มัน ซึ่งสำราญเล่าย้อนว่า ก่อนที่จะหันมาเลี้ยงโคขุนนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มว่าจะเลี้ยงโคแบบไหน จะเลี้ยงโคเพื่อเอาโค หรือเลี้ยงโคเพื่อเอาเงิน ซึ่งถ้าเลี้ยงโคเอาลูกโคก็ใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะได้เงิน แต่ถ้าเป็นการเลี้ยงโคเอาเงินนั้นก็เป็นการเลี้ยงโคขุน โดยใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือนก็ส่งขายได้เงินแล้ว ทุกคนก็เลยตัดสินใจกันว่า จะเลี้ยงโคเอาเงิน

“ก็ได้ข้อสรุป เราเลือกการเลี้ยงโคขุน เพราะมองเห็นโอกาสว่าตลาดโคขุนยังไปได้ โดยตลาดหลักคือประเทศจีน และเวียดนาม อีกทั้งยังสำคัญชาวบ้านมองว่าการขายโคขุนนั้นคนเลี้ยงสามารถกำหนดราคาเองได้ อีกทั้งการขายก็ใช้วิธีการถ่ายรูปโคที่เลี้ยงแล้วส่งรูปไปให้



สำราญ โพรเพอร์

ผู้ซื้อดูรูปร่างโครงสร้างของโคขุนที่เลี้ยงเพื่อตกลงราคากันก่อนได้"

... ทางประธานกลุ่มบอกเรื่องนี้กับเรา พร้อมระบุว่า ตอนที่เริ่มต้นเลี้ยงโคขุนนั้นก็ได้ทาง ธ.ก.ส. เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน ในรูปแบบของ "สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย" จำนวน 2,000,000 บาท จากจำนวนทั้งหมดที่จะให้การสนับสนุน 4,000,000 บาท เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก และต่อยอดธุรกิจให้มีคุณภาพตามความต้องการตลาด

และนอกจากสนับสนุนเงินทุนแล้ว สำราญ เล่าว่า ยังได้มีการเข้ามาช่วย มีการเติมองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ฯลฯ และมีการให้ความรู้การทำบัญชีที่ถูกต้อง อีกทั้งพาสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานที่สุพรรณบุรี สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยมีการทำ MOU ร่วมกับ หจก.มูลนิธิสัตว์แพทย์และกฤษฎาฟาร์ม เพื่อให้มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน และนอกจากนี้ทางกลุ่มเองก็ยังได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการกิจกรรมปลูกป่า และการคัดแยกจัดเก็บขยะเพื่อนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลด

"คิดทบทวนกันเพื่อหาทางรอดจากปัญหาที่กำลังเผชิญกันอยู่"

มลพิษและเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากทาง ธ.ก.ส.

"ทางสมาชิกกลุ่ม และตัวผม เลี้ยงโคขุนมาได้ยังไม่ถึงปี แต่ที่ผ่านมาก็สร้างรายได้และผลกำไรให้กับสมาชิกเป็นอย่างดี โดยสามารถขายโคขุนที่เลี้ยงไปได้ถึง 3 รอบแล้ว ทำให้เห็นได้ชัดว่าสามารถดำเนินการไปได้ดี โดยผู้รับซื้อจะให้ราคากิโลกรัมละประมาณ 100 บาท ซึ่งโคขุนที่ขายนั้นจะต้องมีน้ำหนักประมาณ 500-600 กิโลกรัมต่อตัว โดยเมื่อหักต้นทุนพวกค่าหัวอาหาร ค่ายา ที่เป็นต้นทุนหลักแล้ว เรายังมีกำไรเฉลี่ยตกตัวละ 4,000-6,000 บาท"... เป็น "รายได้งาม ๆ" หลังจากหันมา "เลี้ยงโคขุน" ที่ทางประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงามเล่าให้ฟัง

นอกจากการขายโคขุนแล้ว ทาง สำราญ ได้เล่าให้ฟังอีกว่า ในส่วนของมูลโคขุนนั้นก็จะนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใส่ในแปลงปลูกหญ้าสำหรับใช้เลี้ยงวัว ที่ถือเป็นการช่วย

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/วิถีชีวิต

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26666

Col.Inch: 230.66 Ad Value: 415,188

คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'วิถีเลี้ยงโคขุน' ตัวช่วยให้ชีวิตปลดหนี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

PRValue (x3): 1,245,564

คลิป: สีสี่

ลดต้นทุนการผลิตลงไปได้มาก นอกจากนี้สมาชิกยังมีรายได้จากมูลโคที่มีคนเข้ามารับซื้ออีกด้วย ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่ม จนทำให้การเลี้ยงโคขุนมีรายได้มากกว่าปลูกข้าวขาย ซึ่งการทำนาต้องใช้เวลา 1 ปีจึงจะขายข้าวได้เงิน แต่เลี้ยงโคขุน 1 ปี เกษตรกรก็สามารถมีรายได้ถึง 3 รอบ เปรียบเทียบแล้วแตกต่างกันมาก

อย่างไรก็ตาม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้บอกว่า แม้การเลี้ยงโคขุนนั้นจะเลี้ยงไม่ยาก แต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะเลี้ยงได้ดี ซึ่งจากประสบการณ์ของตนเองและสมาชิกนั้น บอกได้เลยว่าหากสนใจจะเลี้ยงจริง ๆ เกษตรกรที่สนใจ จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้เพียงพอเสียก่อน และต้องใส่ใจลงไปในกาเลี้ยงให้ดีด้วย จึงจะพบกับความสำเร็จได้จากอาชีพเลี้ยงโคขุน เช่นที่ทางกลุ่มของเขานั้นทำได้สำเร็จมากแล้ว โดยตอนนี้ทางกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ 10,000,000 บาท แต่ก็ยังไม่พอเพียงกับสมาชิก เพราะต้องการให้ทุกคนเข้าถึงอาชีพการเลี้ยงโคขุนให้มากขึ้น ซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนเงินทุนอีก

10,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกที่สนใจเลี้ยงรายละ 500,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะซื้อโคขุนมาเลี้ยงได้ 10 ตัว และยังมีเงินทุนเหลือสำหรับนำไปใช้เพื่อหมุนเวียนเป็นค่าหัวอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย ...สำราญ ระบุถึงความต้องการเรื่องนี้

ก่อนจะย่ำว่า ตอนนี้เกษตรกรทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า อาชีพเลี้ยงโคขุนกำลังจะเป็นอาชีพหลักแทนการทำนาแล้ว เพราะเกษตรกร สมาชิกของกลุ่ม "เห็นความเปลี่ยนแปลง" หลังจากหันมาทำอาชีพนี้

"อย่างตัวผมเองนั้น ก่อนที่จะมาเลี้ยงวัว ผมมีหนี้สินจากการทำนาเป็นหลักแสนบาท ชนิดที่ทำนาขายข้าวยังไม่พอใช้หนี้ แต่หลังจากหันมาทำอาชีพเลี้ยงโคขุน ทำให้เริ่มพอมีเงินเหลือเก็บ มีเงินไปชำระหนี้จากการทำนามากขึ้น จนมั่นใจว่าสมาชิกที่เป็นหนี้จากการทำนาข้าว หากมาเลี้ยงโคขุนช่วยด้วย จะใช้เวลาเพียง 2 ปีก็ปลดหนี้ที่เคยมีจากการทำนาได้อย่างแน่นอน" ...สำราญ ระบุอย่างเชื่อมั่นในเส้นทางอาชีพ

ใหม่ที่ช่วย "ปลดล็อกชีวิต" ได้



ทั้งนี้ ก่อนจบการสนทนากันในวันนั้น สำราญ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบึงงาม ต.บึงงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้เน้นย้ำกับ "ทีมวิถีชีวิต" ว่า ถึงแม้ปัจจุบันนี้สมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งตนเอง จะหันมาทำอาชีพเลี้ยงโคขุนเป็นหลักแล้วก็ตาม แต่กับอาชีพนาวยังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอน โดยจะยังคงปลูกข้าวควบคู่ไปกับการเลี้ยงโคขุนด้วย เพราะอาชีพทำนาเป็นรากเหง้า เป็นอาชีพที่มีการสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพียงแต่อาจจะลดปริมาณการปลูกข้าวลง

"สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนในการทำนาสูงขึ้น แต่ราคาข้าวตกต่ำ ทำให้เราต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีทำอาชีพใหม่ โดยคงจะทำนาเอาไว้แต่พอกินและเอาไปขายบ้างเท่านั้น ส่วนที่นาตรงไหนที่ไม่ค่อยสวย ก็คงปรับให้เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงโคแทน แต่ยืนยันว่า...ถึงยังไงเราก็คงไม่ทิ้งอาชีพทำนาแน่นอน เพราะเป็นอาชีพสำคัญจากรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เรา มา แม้ยุคเราจะมีช่วงที่ยิ่งทำยิ่งขาดทุน เราก็คงจะทำกันต่อไป...

เพราะเป็นอาชีพของบรรพบุรุษ".

บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงต์ : รายงาน

'หลักสำคัญ' ญาญแจ 'ปลดล็อก'

ยึดหลักตาม "แนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9" ในการ "ใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์ ที่สุด" เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง...นี่เป็น "หลักสำคัญ" ของแนวทาง D & MBA : Design & Manage by Area ซึ่งกับกลุ่ม "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบัวงาม จ.อุบลราชธานี" นั้น สุภาวิช ตูภวดี ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่า การที่ทางกลุ่มนี้หัน

มาเลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพเสริม โดย ธ.ก.ส. ช่วยสนับสนุน ผ่านโครงการบูรณาการการออกแบบ-การจัดการเชิงพื้นที่ "แก้หนี้แก้จน" ตามแนวทาง D & MBA ก็ได้ให้เกษตรกร พุดคุยและคิดกันเองว่าจะปรับเปลี่ยนการผลิตหรือทำเช่นไรจึงจะพัฒนาให้ดีขึ้น หรือจะทำอาชีพอะไรเพิ่มเพื่อที่จะเป็นการสร้างรายได้เสริม โดยยึดตามหลักสำคัญดังกล่าว

ความจริงการเลี้ยงโคเนื้อก็เป็นอาชีพของเกษตรกร ภาคอีสานมานานแล้ว เพียงแต่เคยถูกมองข้ามไป ซึ่งเมื่อทางกลุ่มได้ข้อสรุปก็มีการสนับสนุนทั้งเรื่องทุน องค์ความรู้ โดยเรื่องทุนสนับสนุนผ่านโครงการ "สินเชื่อบริการชุมชน



คณะ ธ.ก.ส. กับสมาชิกกลุ่ม

สร้างไทย" ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และเชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมือ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกรทั้งในเรื่องของทักษะ การตลาด และการทำบัญชี ซึ่งระบบบัญชีจะทำให้ระบบของกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง อีกทั้งช่วยป้องกันการทุจริตด้วย... "เชื่อว่าโมเดลนี้จะสามารถช่วยให้เกษตรกรเดินไปในทางที่ถูกต้อง ช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงได้ แม้จะต้องเผชิญวิกฤติต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิดก็ตาม".

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/นิตยสาร/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11645

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 116.48 Ad Value: 139,776

PRValue (x3): 419,328

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ธปท.หมุนหางเสือคุมตก. ปักธงสกัดเงินเพื่อ-หนี้ครัวเรือน

ธปท.หมุนหางเสือคุมตก. ปักธงสกัดเงินเพื่อ-หนี้ครัวเรือน



พาคณะสื่อมวลชนไปสุดโอโซนให้
ชุ่มปอด เก็บตกด้วยประเด็นด้าน
เศรษฐกิจที่น่าสนใจ กับทริปสื่อมวลชน
สัญจรประจำปี ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) เมื่อช่วงปลายเดือน
ก.ย.ที่ผ่านมา

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้ว่าการ ธปท. ไขว้ทิศทางดำเนินงานใน

พิเศษ รายงาน

ระยะต่อไปที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ต้องจับตามอง โดยผู้ว่าการ
ธปท. ย้ำให้เห็นภาพการทำงานของธปท.ให้ชัดเจนว่า ในปี
หน้างาน ธปท.จะเป็น 'งานหางเสือ' ต้องเช็ดหางเสือไป
ให้ถูกทาง เพราะธปท.ไม่เหมือนเรือลำเดียว กว่าจะมีทิศทาง
ที่ชัด เรือหลายๆ ลำจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน



เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ในปี 2566 ต้องเริ่มด้วยบริบทเศรษฐกิจ ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลัง
ฟื้น กลับไปสู่ช่วงก่อนโควิดปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าจะทำอย่างไร
ให้การฟื้นตัวไปได้ แบบ SMOOTH TAKE-OFF โจทย์เรา
ไม่เหมือนที่อื่น ต้องถามว่าจะอะไรที่จะทำให้เศรษฐกิจสะดุด
หางเสืออันแรกเลย คือ เงินเพื่อทำให้การฟื้นตัวสะดุด
หรือ ภาวะการเงินตึงเกินไป เป็นเรื่องที่ต้องทำให้มั่นใจว่าจะ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/นิยาย/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11645

Col.Inch: 116.48 Ad Value: 139,776

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 419,328

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ธปท.หมุนทางเสื่อคุมศก. ปกป้องสกัดเงินเฟ้อ-หนี้ครัวเรือน

SMOOTH TAKE-OFF ต้องทำนโยบายการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ถ้าไม่ปกติก็คุมเงินเพื่อไม่ได้ แต่ด้วยเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ เรื่องนโยบายดอกเบี้ยก็ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องทำให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ

หางเสื่อที่ 2 ต้องดูเรื่องหนี้ครัวเรือน ให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน กว่าที่เป็นอยู่ หนี้ตอนนี้อยู่ที่ราว 88% ของจีดีพี แต่เกณฑ์สากลปกติ หนี้ไม่ควรเกิน 80% ของจีดีพี ถ้าไม่ทำให้กลับมาสู่ในระดับที่ยั่งยืนเศรษฐกิจก็ปั่นไปแล้วก็จะสะดุด หลักการที่จะทำต้องยึด 3 องค์ประกอบ 1.ทำแบบครบวงจร ดูตั้งแต่ทั้งช่วงชีวิตก่อนก่อหนี้ เรื่องความรู้ความเข้าใจ 2.ระหวังก่อนหนี้ และ 3.ระยะที่หนี้มีปัญหา ต้องดูทุกช่วงของหนี้

“อะไรควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำในการแก้หนี้ ตรงนี้สำคัญมากๆ มันก็มีกระแสที่อยากจะแก้เร็วแก้เบ็ดเสร็จ แต่เรื่องนี้อยู่กับเรามาเนิ่นนาน มันไม่มีคำตอบที่ยาวพิเศษ ทำเร็วเกินไปก็มีปัญหาการแก้ต้องยึดหลักการที่ถูกต้อง ต้องไม่สร้าง moral hazard การแก้ต้องตรงจุดมากกว่าทอดแห ไม่ใช่การผลัดภาระหนี้และหนี้ไม่ได้ลด เช่น การพักหนี้ การเตะปัญหาไปเรื่อยๆ ไม่ใช่การแก้ปัญหาและไม่ควรทำให้เกิดปัญหา เช่น การลบข้อมูลเครดิตบูโร ล้างบาป โถ้บาป ทำยสุดแล้วถ้าไม่มีข้อมูล ผู้ปล่อยกู้ก็ไม่อยากปล่อยให้ ดังนั้น ต้องยึดหลักการให้ถูก ดังนั้น การแก้ปัญหาไม่เร็ว ใช้เวลา”

หางเสื่อที่ 3 กระแสของความยั่งยืน หรือ GREEN เราเป็นประเทศที่ถูกกระทบจากกระแสโลกร้อน ทั้งภูมิอากาศ และมาตรการตอบโต้ ที่ประเทศพัฒนาแล้วกำลังใส่เข้ามา ตัวเลขที่เห็นได้ชัด คือ 30% หรือราว 1 ใน 3 ของแรงงานไทยอยู่ภาคการเกษตร น้ำท่วม น้ำแล้ง ก็ถูกกระทบ 50% ของธุรกิจส่งออกอยู่ในเซ็กเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องยนต์สันดาป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ดังนั้น บทบาทของ ธปท. คือ ทำอย่างไรให้ภาคการเงินมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสีเขียว (Green Transition) ไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนกว่านี้ ในฐานะองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยทั้งรัฐบาลและประเทศถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยในเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา แบงก์ชาติได้ออกเอกสารทิศทางและแนวนโยบาย (Directional Paper) เรื่อง Green คาดว่าในอนาคตน่าจะได้เห็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

“ที่โดนถามประจำ เศรษฐกิจจะไปทางไหน จะเติบโตจากทางไหน ผมว่ามันไม่มีใครรู้หรอก จะคาดหวังว่าจะมีคำตอบจากหน่วยงานราชการว่า มาจากเซ็กเตอร์ไหน ลงทุนตรงไหน มันไม่มีใครรู้ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก การจะบอกว่า เอสเคพี จะมาจากอุตสาหกรรมประเภทไหน มันยากมาก มันไม่มีใครรู้ แต่สิ่งที่ต้องทำ เราต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อให้ของใหม่ๆ มันเกิดขึ้นได้ จึงเป็นหน้าที่รัฐที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้”

หางเสื่อที่ 4 เรื่องดิจิทัล สิ่งที่ ธปท.ทำ คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัล (Digital Financial Infrastructure) ซึ่งที่ผ่านมาทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เช่น พร็อมเพย์ (PromptPay) และการจ่ายเงินด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Payment) มาแล้ว และ



ที่จะทำต่อจากนี้ คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ผ่านการพัฒนา QR Payment ที่สามารถใช้โอนเงินไปยังต่างประเทศได้ทันที

หางเสื่อที่ 5 การพัฒนาบุคลากรภายใน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆ สำหรับองค์กรกว่า 80 ปี จะปรับเปลี่ยนอะไรที่กล้าๆยากๆ แต่ถ้ามไม่เปลี่ยน เราก็คงทำภารกิจต่างๆ ได้ยากลำบาก จึงต้องเน้นเรื่องภายในด้วย

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพด้านสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการดูแลเรื่องหนี้ครัวเรือนว่า ภายในไตรมาส 1/2566 ธปท.เตรียมออกประกาศหรือหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) เพื่อเป็นแนวทางการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ บัตรเครดิต ที่เป็นลักษณะการโฆษณาผ่านแคมเปญต่างๆ หรือ เรียกว่า โฆษณาเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการใช้จ่าย สำหรับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลดีในระยะยาว และลดการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นของภาคครัวเรือนลงด้วย

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่จะออกมาจะต้องไม่เป็นปัญหาในการก่อหนี้ในระยะยาว แคมเปญที่สนับสนุนให้ก่อหนี้เงินขาดคุณภาพ ไม่ได้ยั่งยืน โดยเฉพาะถ้าชี้ชวนให้ก่อหนี้ประเภท “ของมันต้องมี” ซึ่งจากที่ตรวจสอบมีแคมเปญโฆษณาต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นนอนแบงก์ เช่น ให้กู้เพื่อไปท่องเที่ยวเมืองนอก กู้เพื่อซื้อสินค้าแบรนด์เนม กู้ผ่อนมือถือ เช่น ไอโฟน 14 ยาวๆ นานๆ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ห้ามแต่อยู่ที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะทุกวันนี้มีการกู้เพื่อของมันต้องมี และปัจจุบันเด็กจบใหม่มีหนี้เร็ว และคนไทยยังมีหนี้เนิ่นนาน โกลด์เกษียณแล้วยังมีหนี้

ด้านนายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพด้านสถาบันการเงิน ธปท. ชี้แจงเพิ่มเติมถึงแนวนโยบายดูแลอัตราเงินเฟ้อว่า คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อระยะต่อไปจะปรับลดลง จากที่จะสูงสุด

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/นิตยสาร/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11645

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 116.48 Ad Value: 139,776

PRValue (x3): 419,328

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ๓ปท.หมุนทางเสื่อคุมศก. ปักธงสกัดเงินเฟ้อ-หนี้ครัวเรือน

ในช่วงไตรมาส 3/2565 และจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายใน
กลางปี 2566 และที่สำคัญการขึ้นดอกเบี้ยเยอะและเร็วจะกระทบ
ต่อกลุ่มเปราะบาง และอาจมีผู้เดือดร้อน

ทั้งหมดคือภาพรวมที่แบงก์ชาติต้องให้เห็นถึงทิศทางใน
ปี 2566 จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับบริบทความเสี่ยง
ไม่ต่างจากปีนี้มากนัก

ทะลักชัยนาท ชุดบ้านทรุด นครชัยศรี สวนจมน้ำ

ทีมแพทย์ช่วยชาวอบลุขพบภาพ
สลัดใจผู้ยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
มานานกว่า 3 สัปดาห์จนเกิดความ
เครียดล้มป่วย **★ มีต่อหน้า 2**

ส่งที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างปลอดภัย

★ ร้อยเอ็ดท่วม 14 อำเภอ

จ.ร้อยเอ็ด ประกาศให้เป็นพื้นที่อุทกภัยรวม 14 อำเภอ 90 ตำบล 732 หมู่บ้าน 14,615 ครัวเรือน ถนน 7 สาย วัด 30 แห่ง โรงเรียน 13 แห่ง รพ. สส. 4 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง เกษตรกรได้รับผลกระทบ 27,691 ราย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 292,843 ไร่ ปศุสัตว์ 9,594 ตัว ประมง 505 ไร่ และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย สถานการณ์แม่น้ำชี ลำมูล ที่สถานีบ้านม่วงลาด อ.จันทาร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.32 เมตร สถานีบ้านวังยาว-หนองแก้ง อ.เข็ญชัย สูงกว่าตลิ่ง 1.92 เมตร และสถานีบ้านท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง สูงกว่าตลิ่ง 1 เมตร มวลน้ำไหลเข้าพื้นที่ อ.จันทาร ส่งผลให้น้ำท่วมในพื้นที่ 5 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ผักแว่น ต.ม่วงลาด ต.ดงสิงห์ ต.แสนชาติ และ ต.ดินคำ

★ ประทับชีวิตแบบวันต่อวัน

ที่บ้านเปลือยศาล ต.ดงสิงห์ อ.จันทาร จ.ร้อยเอ็ด มวลน้ำขึ้นตลิ่งท่วมหมู่บ้าน ระดับสูงท่วมชั้น 1 ชาวบ้าน 15 ครัวเรือนต้องอพยพมาอาศัยในเพิงพักชั่วคราว บางรายยังพักอยู่ที่ชั้น 2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนนำเรือเข้าไปมอบถุงยังชีพ บางจุดเรือเข้าไปถึงชาวบ้านต้องคอยออกมารับถุงยังชีพกันอย่างหลั่งไหลสอบถามชาวบ้านทราบว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค. ข้าวสารและอาหารแห้งที่คุ้นไว้เริ่มหมดต้องอาศัยถุงยังชีพทางอาหารประทังชีวิตไปแบบวันต่อวัน คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้องคอยสอดส่องดูแลข้าวของที่อาจจะเกิดความเสียหาย

★ บ้านทรุดเสาเอนเอียง 2 หลัง

จากเหตุน้ำเซาะถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 คั่นคลองมหาราช พื้นที่หมู่ 12 ต.ตะลุง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จนขาดระยะทางยาว 50 เมตร มวลน้ำมหาศาลที่ไหลเชี่ยวกรากผ่านจุดที่ถนนขาดเซาะเสาบ้านที่ขวางทางน้ำจนเอนเอียงจำนวน 2 หลัง ตัวบ้านเริ่มทรุดตัวลงจนเอนแทบจะพังไปกับน้ำ เจ้าหน้าที่ห้ามเข้าไปใช้พื้นที่ ส่วนการซ่อมถนนเจ้าหน้าที่ปักเสาเข็มคั่นดินฝั่งตรงข้ามรอยขาดเพื่อรับแรงดันน้ำ และเตรียมปักเสาเข็มปรับพื้นที่จุดถนนขาด เพื่อรองรับเครื่องจักรหนักที่จะลงพื้นที่ปักแนวเสาเข็มชะลอน้ำและวางบีกแบ็กกันน้ำเตรียมถนนให้กลับมาใช้งานได้ คาดจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน

★ รพ.อุทัยธานีเริ่มคลี่คลาย

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอุทัยธานีและ อส. ร่วมกันนำหินคลุกและแผ่นเหล็กสร้างทางชั่วคราว

ทะลักชัยนาท ☆ ต่อจากหน้า 1
ปศุสัตว์ส่งอาหารช่วยน้องหมา-แมวตัวหอมแห่งทิวโข
จ.กาฬสินธุ์อพยพชาวบ้านหนีน้ำกลางคืน ชาวร้อยเอ็ด
เริ่มขาดอาหารประทังชีวิต ส่วนน้ำเจ้าพระยาทะลัก
เข้าวัดและชุมชนอ่วม ขณะที่ "เฉลิมชัย" สั่งปศุสัตว์
ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรมอุตุฯแจ้งพายุ "เซินกา"
กำลังอ่อนตัวลง

ชาวบ้านยังวิตกพายุ "เซินกา" ที่จะพัดผ่าน
เข้าประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำเติมชาวบ้าน
ที่ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบกับอากาศที่เย็นลง
ชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเริ่มป่วย
ทีมแพทย์เร่งเข้าไปดูแล

★ แพทย์ทหารช่วยชาวบ้าน

โดยเมื่อเช้าวันที่ 15 ต.ค. ทีมแพทย์จากสำนักงาน
แพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทยเข้าดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อพยพหนีน้ำท่วม
ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อพยพมาอยู่ตามศูนย์พักพิงรอบตัวเมือง แต่ละคน
ออกจากบ้านมาอยู่ในศูนย์พักพิงไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
จนเกิดความเครียดและล้มป่วยและช่วงนี้อากาศหนาว
เย็น ทีมแพทย์แนะนำให้สวมเสื้อผ้าห่มกันหลายชั้น
เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงกลางคืน พร้อมแจก
ยาแก้ปวดแก้ท้องเสีย ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยาแก้อาเจียน และ
ยานวดแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากผู้สูงอายุ
ต้องนั่งอยู่แต่ในเต็นท์ที่ใช้เป็นที่พักชั่วคราวเกือบตลอด
ทั้งวัน ไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมเหมือนอยู่ในบ้าน
ทำให้เกิดความเครียดและกังวลใจ

★ อบลุขยังอ่วม 19 อำเภอ

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีพื้นที่
ถูกน้ำท่วม 19 อำเภอจาก 25 อำเภอ และมีคนอพยพไป

พักอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว 32,973 คน
ผู้อพยพบางชุมชนออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ในศูนย์
พักพิงตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. จนถึงปัจจุบันรวม 2 เดือน
ส่วนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7
สะพานเสรีประชาธิปไตย ความสูงอยู่ที่ 11.50 เมตร
และเริ่มปรับตัวลดลง แนวโน้มหากพายุลูกใหม่มี
ปริมาณฝนไม่มาก ระดับน้ำจะเริ่มปรับตัวลดลงเข้าสู่
ภาวะปกติในช่วงปลายเดือน พ.ย. นี้

★ ปศุสัตว์ช่วยน้องหมา-แมว

ด้านนายทิตติคุณแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้ น.สพ.สุพจน์ รัสจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ นายวิษุทธ ชุมแสง ปศุสัตว์อำเภอ
วารินชำราบประสานเรือกู้ภัยของเทศบาลวารินชำราบ
เข้าพื้นที่ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแก่งแก้ว ชุมชน
ท่าบ่อมิ่ง ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนบ้านสวนคุณ
ชุมชนคูยาง และชุมชนท่ากอไผ่เพื่อนำอาหารสัตว์
ไปช่วยเหลือสุนัขแมว ที่หนีน้ำไปอาศัยบนหลังคา
บ้านและสัตว์ปีกที่ติดอยู่ในพื้นที่สภาพทิวโข และ
วางแผนการเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย

★ น้ำหนุนสูงเร่งอพยพชาวบ้าน

ช่วงสี่หนึ่งวันที่ 15 ต.ค. อาสาชุดสอบได้ภัยพิบัติ
กู้ภัยแมตคารมรับแจ้งจากชาวบ้านในชุมชนแก่งวังยาง
หมู่ 5 ต.ลำชี อ.เมืองชัย จ.กาฬสินธุ์ ร้องขอความ
ช่วยเหลือเพราะระดับน้ำขึ้นสูงจากนั้นหน่วยกู้ชีพ
นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์พร้อมอาสาสมัครกู้ภัย
เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เดินทางเข้าไป
ยังหมู่บ้านดังกล่าว เนื่องจากถนนเข้าหมู่บ้าน
ถูกตัดขาดมีน้ำท่วมสูงมิดหัว ชาวบ้านติดอยู่ในบ้าน
จำนวน 10 ครัวเรือน เจ้าหน้าที่อพยพชาวบ้านไป

เพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินแล่นผ่านเข้า-ออกโรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หลังจากต้องประสบปัญหาน้ำเอ่อเข้าท่วมจนเป็นอุปสรรคการนำส่งผู้ป่วยสำหรับสถานการณ์ทั่วๆไปโดยรวมของ จ.อุทัยธานี พบว่าระดับน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมืองอุทัยธานี มีน้ำลดลงหลายจุดถนนหลายสายในลุ่มเมืองเริ่มใช้การได้ดีขึ้น

★ เชื่อนชะลอกการระบายน้ำ

ขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พบว่าน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาผ่านจุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ เริ่มลดลงวัดได้อัตรา 2,962 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดวัดได้ +17.68 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่ยังมีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนเหนือเขื่อนใน 3 อำเภอ คือ อ.เมืองชัยนาท อ.วัดสิงห์ และ อ.มโนรมย์ โดยเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 15 ต.ค. เชื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลดอัตราการระบายน้ำลงไปที่ 3,098 ลบ.ม./วินาที แต่ยังมีระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งสถานการณ์วิกฤติต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 การปรับอัตราการระบายน้ำในเกณฑ์นี้เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำเริ่มลดลงวัดได้ 17.25 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางแต่ยังคงเอ่อล้นสูงกว่าตลิ่ง 93 ซม. ประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนใน อ.สรรพยา อพยพไปสร้างเพิงพักและกางเต็นท์นอนริมถนนกว่า 2,500 ครัวเรือน

★ เจ้าพระยาล้นทะลักเข้าวัด

ที่บริเวณหน้าวัดไชยสงคราม หมู่ 6 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง น้ำเจ้าพระยาที่ไหลล้นได้เขื่อนบริเวณหมู่ 5 ต.บ้านแห ขยายวงกว้างไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.บ้านแห และวัดไชยสงคราม ระดับน้ำสูงมิดหัว สันข้ามถนนอ่างทอง-ป่าโมก ระยะทางยาว 1 กม. น้ำเซาะถนนเริ่มพังหลายจุดรวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างหักโค่นลงภายในคลองชลประทานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองนำแท่งแบรีเออร์วางริมถนนป้องกันน้ำทะลักท่วม

★ แม่น้ำน้อยเอ่อล้นข้ามถนน

ส่วนที่ถนนวิเศษชัยชาญ-โพธิ์ทอง หมู่ 10 หน้าวัดอ้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำน้อยไหลข้ามถนนลงคลองชลประทานที่ขนานกับถนนเป็นระยะทางยาว 1 กม. ระดับน้ำสูงถึงหัวเสาเจ้าหน้าที่เทศบาลนำกระสอบทรายและหินคลุมตามตรงบริเวณทางออกหน้าวัดที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงเพื่อให้รถ จยย.วิ่งเข้าออก

หมู่บ้านได้อย่างสะดวก ส่วนบ้านเรือนริมแม่น้ำน้อยในพื้นที่ ต.บางระกำ ต.องครักษ์ ต.โพธิ์รังนก และ ต.บางลำปอ อ.วิเศษชัยชาญ ถูกน้ำท่วมสูง ชาวบ้านบางรายอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว

★ วางกระสอบทรายป้องกัน

มวลน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นตลิ่งเข้าพื้นที่ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ไหลเอ่อล้นข้ามถนนพรหมบุรี-สิงห์บุรี ลงทุ่งพระงาม-พิบูลทอง อ.พรหมบุรี ทำให้พื้นที่เดิมทุ่งไหลเข้าท่วมวัดพิบูลทอง และพื้นที่โดยรอบของวัดด้านฝั่งองค์พระประธานองค์ใหญ่ รถไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกได้แล้ว เช่นเดียวกับที่วัดพระนอนจักรสีห์ราววิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี น้ำเริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่ พระ เณร และชาวบ้านช่วยขนกระสอบทรายมาวางกันน้ำเข้าวัดส่วนชาวบ้านต.ถอนสมอ.ท่าช้าง อพยพมาตั้งเต็นท์ทำที่พักอาศัยชั่วคราวริมถนนแล้วนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและรถไปจอดไว้บนถนนเจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์ประสานช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

★ ท่วมมิดหมู่บ้านกฤษดานคร 26

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีนมีระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้ง 2 ฝั่งตั้งแต่ อ.บางเลน อ.นครชัยศรี และ อ.สามพราน จ.นครปฐม เริ่มอพยพและขนของขึ้นที่สูง ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเริ่มล้นตลิ่งประกอบน้ำทะเลหนุนสูง การผลักดันน้ำลงสู่ปากอ่าวด้าน จ.สมุทรสาครเป็นไปอย่างช้า ทำให้เกิดน้ำท่วมสูง โดยเฉพาะ อ.นครชัยศรี น้ำท่วมสวนส้มโอ สวนฝรั่ง สวนกล้วยไม้ และสวนดอกกรัก ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ รวมทั้งร้านค้า หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ถูกมวลน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเกือบเต็มพื้นที่แล้วที่หนักสุดที่หมู่บ้านกฤษดานคร 26 น้ำท่วมเกือบมิดหัว การจราจรถูกตัดขาดหมด ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านต้องร้องขอความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเสบียงอาหาร และรถสำหรับขนย้ายทรัพย์สิน

★ แยกกันน้ำแตกไหลเข้าหมู่บ้าน

นายอาวุธ เอมโอง นายอำเภอ นครชัยศรี ร่วมกับส.นครชัยศรี ก.ร.ม.น.จ.นครปฐม ชลประทาน จ.นครปฐม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครปฐม อบต.ท่าตำหนัก กำนัน ผอ.อบ.ระดมกำลังและเครื่องมือ ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่และช่วยขนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าน้ำจะลดลง จากการสำรวจพบว่ามีการระบายที่ตั่งเป็นคันกันน้ำสูงเมตรเป็นแนวรอบหมู่บ้าน มีหลายจุดที่มีกระสอบทรายพียงจนมวลน้ำไหลเข้ามาท่วมหมู่บ้าน และช่วง

น้ำทะเลหนุนสูงร่วม 2 เมตร

★ “เฉลิมชัย” สั่งช่วยเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการกรมปศุสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ทั้งการอพยพสัตว์ ส่งเสบียงอาหารสัตว์ รวมถึงมอบเวชภัณฑ์ในการสร้างเสริมสุขภาพสัตว์ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากปล่อยขบวนรถบรรทุกอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยเมื่อวันที่ 14 ต.ค. นำส่งโดยรถบรรทุกอาหารสัตว์ไปยัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ต้องลุยน้ำท่วมสูงจากนั้นนำลงเรือท้องแบนอีกทอดเพื่อไปถึงชุมชน พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลเข้าดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่วยทั่วประเทศแล้ว

★ แจกจ่ายอาหารสัตว์

นายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่า สถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและท่วมขังระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-14 ต.ค. มีดังนี้ 1.พื้นที่ได้รับผลกระทบสะสมรวม 19 จังหวัด 139 อำเภอ 651 ตำบล 2,466 หมู่บ้าน จังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ดแม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 67,762 ราย ส่วนสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม 4,469,563 ตัว ประกอบด้วย โค 193,358 ตัว กระบือ 42,078 ตัว สุกร 35,949 ตัว แพะ/แกะ 14,357 ตัว และสัตว์ปีก 4,183,821 ตัว รวมถึงแปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 2,002.75 ไร่ 2.กรมปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าสะสมรวม ตั้งน้ำอพยพสัตว์ 210,920 ตัว รักษาสัตว์ 1,582 ตัว แจกจ่ายถุงยังชีพ 1,570 ถุง

☆ มีต่อหน้า 11

ทะลักชัยนาท ☆ ต่อจากหน้า 2

แจกจ่ายที่ขออาหารสัตว์ 873,710 กิโลกรัม แจกจ่ายเวชภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 23,606 ชุด ประกอบด้วย แร่ธาตุ วิตามินผง และยาปฏิชีวนะชนิดผง ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3315 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : disaster@dld.go.th หรือแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชัน DLD 4.0



◀ **เขาะบ้านทรุด** สภาพบ้าน 2 ชั้น ริมคลองมหาราช อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ถูกกระแสน้ำไหลเชี่ยวเขาะเสาบ้านจนเอนเอียง เจ้าหน้าที่แจ้งให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ หนีบ้านถล่ม หลังน้ำเหนือหนุนสูงต่อเนื่อง.

★ อุตุฯแจ้ง “เชินกา” อ่อนกำลังลง

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า พายุดีเปรสชัน “เชินกา” อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณแขวงเซกอง สปป.ลาว แล้ว แต่ยังคงส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง กับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น มีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

แพลตฟอร์มแห่งโอกาส โอกาสของเกษตรกรและSMEsไทย



■ ■ เครื่องมือเชิงรุก (ซีพี)... ได้สร้างโครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยได้มาเจรจาธุรกิจนำเสนอสินค้าทุกประเภททั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อจัดจำหน่ายกับ 3 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี ได้แก่ เซเว่น-อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส พร้อมการได้รับคำแนะนำจากพันธมิตรในโครงการ นอกจากนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวยังได้จัดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching ขึ้นด้วย และล่าสุดเครือซีพีร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ SME Online Business Matching ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565

นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาารกุล

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการจัดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching ครั้งที่ 3 นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ซึ่งเครือซีพีได้ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือฯ ได้แก่ เซเว่น-อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาเครือซีพีได้จัดเวทีดังกล่าวไปแล้ว 2 ครั้งซึ่งได้รับความสนใจจาก SME และเกษตรกรไทยเป็นจำนวนมาก

สำหรับความพิเศษในครั้งนี่คือการขยายความร่วมมือไปยังหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายองค์กรที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย จัดเวทีการเจรจาจับคู่ธุรกิจดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุน SME และเกษตรกรไทยทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่ร่วมให้ความช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกเกษตรกรและเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากจากวิกฤตโควิด-19

“เครือซีพีจึงได้ร่วมมือกับหอการค้าในการหาแนวทางแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ได้นำผลผลิตและสินค้าเข้ามาพูดคุยเจรจาธุรกิจ

ผ่านแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกได้มีโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด เพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างหลากหลายมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและเกษตรกรให้สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้า SME และสินค้าท้องถิ่น จนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้นำสินค้าไปวางจำหน่ายในช่องทางกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของเครือซีพี รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจของเครือฯ”

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติ เป็น SMEs ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หรือเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ <https://portal.originsme.com/recruit/business-matching/preview> หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ - 11 พฤศจิกายน 2565

● **ทงษ์พันธ์ุ** ●

แม่น้ำน้อยจมนมิด เสนาจมนมิด

ทำจันทะลักอีก นครชัยศรีอ่วม พายูเซินกาแผ้ว แต่กทม.ฝนเพิ่ม

แม่น้ำทำจันยังล้น หมู่บ้าน
ที่นครชัยศรีท่วมสูงนับเมตร
เร่งอพยพออกจากหมู่บ้าน
ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมพนัก
ขาดที่ชัยนาท □อ่านต่อหน้า 12



●เสนาจมน □ ต่อจากหน้า 1

ส่วนที่อ่างทองท่วมเกือบ 2 เมตร ด้านเสนา
อยุธยา ก็อ่วมจมนแล้วนาน 3 เดือน สิงห์บุรี
ท่วมวัดหลวงพ้อแพ ขณะที่เซินกาเข้า
เวียคนาม ลดระดับกลายเป็นดีเปรสชัน
แต่ยังต้องระวังเพราะฝนเพิ่มแน่ ทั้งอีสาน
กทม. และปริมณฑล ขณะที่เขื่อนลำนางรอง
บุรีรัมย์ ล้นแล้ว หลังน้ำทะเลลึกเข้าเกินความจุ
ผวาทะเลลึกท่วมหมู่บ้าน

★ เซินกามาแล้ว-อีสานฝนเพิ่ม

วันที่ 15 ต.ค. กรมอุตุฯ วิทยุฯ ออก
ประกาศ เรื่อง พายุเซินกา ฉบับที่ 8 ระบุว่า
เมื่อเวลา 07.00 น. พายุโซนร้อน เซินกา
(SONCA) อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน
บริเวณเมืองคานัง ประเทศเวียคนามแล้ว
และเมื่อเวลา 10.00 น. มีศูนย์กลางอยู่
บริเวณเมืองกว้างนาม ประเทศเวียคนาม
โดยอยู่ห่างประมาณ 10 กิโลเมตร ทาง
ตะวันออกเฉียงของแขวงเซกอง ประเทศลาว
หรือที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด

107.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุด
ใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศ
ตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 20
กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลง
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนัก
บางแห่งกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม
ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากลมแรง ฝนตกหนักและฝน
ที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่
ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่
ลุ่มไว้ด้วย

🏠**จมนเสนา-สภาพ**
น้ำท่วมหนัก อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครบทั้ง 17 ตำบล
ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า
พันครอบครัว บางจุด
น้ำสูง 3 เมตรมืดหลังคา
ต้องใช้เรือสัญจรแทน
รถที่นำไปจอดหนึ่งน้ำ
อยู่บนสะพานสูง เมื่อ
วันที่ 15 ต.ค.

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น โดยมี
คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือใน
บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัด
ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนอง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11645

หน้า: 1(ซ้าย), 12, 14

Col.Inch: 259.73 Ad Value: 428,554.50

PRValue (x3): 1,285,663.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แม่น้ำน้อยเอ่อเสนาจรมมิต

กลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย และความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางรวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังโดยช่วงวันที่ 28 ก.ย.-15 ต.ค. เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม 59 จังหวัด 314 อำเภอ 1,574 ตำบล 9,669 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 425,287 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 29 จังหวัด 159 อำเภอ 1,004 ตำบล 6,448 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 363,048 ครัวเรือน

★ รบ.แจงใช้บัตรทองพื้นที่น้ำท่วม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร.ม.ว. กลาโหมกำชับส่วนราชการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับการดูแลสุขภาพประชาชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม มีการจัดระบบให้สามารถรับการรักษาต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยสามารถใช้บริการที่หน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งทางหน่วยบริการจะเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช. ตามขั้นตอนต่อไป

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองในพื้นที่น้ำท่วม 1.เจ็บป่วยเข้ารับรักษาที่ไหนก็ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.ประสานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ของ อบต. เทศบาล รับส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่อง 3.จัดส่งน้ำยาล้างไต ผ่านไปรษณีย์ไทยให้ผู้ป่วยถึงบ้านได้

ตามปกติ 4.กรณีพอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จัดระบบเฝ้าระวัง เตรียมโรงพยาบาลสำรอง ส่วนผู้ป่วยชายแดน ใต้วงจรเร่งรัด ต้องการการรักษาต่อเนื่องหรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสายด่วน สปสช. โทร.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมผ่านไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก <https://lin.ee/zzn3pU6>

น.ส.รัชดาเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ กำชับส่วนราชการ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ และสัตว์เลี้ยงไปในที่ปลอดภัย และเน้นย้ำให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยการดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ร.ม.ว. เกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-14 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผลกระทบสะสมรวม 19 จังหวัด 139 อำเภอ 651 ตำบล 2,466 หมู่บ้าน (อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร โลก สุโขทัย กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์) เกษตรกร 67,762 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 4,469,563 ตัว (โค 193,358 ตัว กระบือ 42,078 ตัว สุกร 35,949 ตัว แพะ/แกะ 14,357 ตัว สัตว์ปีก 4,183,821 ตัว) แปลงหญ้าได้รับผลกระทบ 2,002.75 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าสะสมรวมดังนี้

อพยพสัตว์ 210,920 ตัว รักษาสัตว์ 1,582 ตัว แจกจ่ายถุงยังชีพ 1,570 ถุง แจกจ่ายพืชอาหารสัตว์ 873,710 กิโลกรัม แจกจ่ายเวชภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพสัตว์ 23,606 ชุด (แร่ธาตุ วิตามินผง ยาปฏิชีวนะ ชนิดผง)

★ อุบลฯ-หนาวซ้ำเติมน้ำท่วม

ที่จ.อุบลราชธานี ทีมแพทย์จากสำนักงานแพทยทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อพยพหนีน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งอพยพ

มาอยู่ตามศูนย์พักพิงรอบตัวเมือง โดยแต่ละคนออกจากบ้านมาอยู่ในศูนย์พักพิงไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และช่วงนี้ พื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็น จากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า

ทีมแพทย์พยาบาล แนะนำให้สวมเสื้อผ้าทับกันหลายชั้น เพื่อร่างกายจะได้อบอุ่นในช่วงกลางคืน พร้อมแจกยาแก้ปวดแก้ไข้ยามาเชื้อแบคทีเรีย ยาแก้อาเจียน ยาแก้ท้องเสียตามร่างกาย เนื่องจากผู้สูงอายุต้องนั่งอยู่แต่ในเต็นท์ใช้เป็นที่พักชั่วคราวเกือบตลอดทั้งวัน ไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมเหมือนอยู่ในบ้าน ทำให้เกิดความเครียด ความกังวล จึงพูดคุยปลอบใจการใช้ชีวิตในช่วงประสบอุทกภัย

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมอุบลราชธานี ระดับน้ำอยู่ที่ 11.49 ม. ทำให้มีน้ำล้นตลิ่ง 4.86 เมตร พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอุบลฯ มากที่สุดยังคงเป็นในอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยน้ำยังท่วมเข้าบ้านประชาชน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำมูลตอนบนและแม่น้ำชีกำลังไหลมารวมกันที่ จ.อุบลราชธานี

ล่าสุดชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย จำนวน 19 อำเภอ 139 ตำบล 1,205 หมู่บ้าน ด้านการดำรงชีพ จำนวน 38 ตำบล 246 หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 17,816 ครัวเรือน 59,233 คน ถนน 157 สาย วัดและสำนักสงฆ์จำนวน 65 แห่ง โรงพยาบาลสต.9 แห่ง โรงเรียน 52 โรงเรียน อพยพ 246 ชุมชน 10,844 ครัวเรือน 32,973 คน แยกเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว 116 จุด จำนวน 5,414 ครัวเรือน 21,122 คน พักบ้านญาติ จำนวน 2,306 ครัวเรือน จำนวน 3,624 คน อพยพขึ้นที่สูง 3,123 ครัวเรือน 8,227 คน จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย 18 อำเภอ พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 335,335 ไร่ พื้นที่ประมง ได้รับความเสียหาย 872.55 ไร่ นอกจากนี้ แม่น้ำมูลน้อยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลได้เอ่อท่วมสวนสัตว์อุบล เจ้าหน้าที่ได้ย้ายสัตว์ขึ้นที่สูง สำหรับส่วนที่ได้รับผลกระทบได้แก่โซน จัดเลี้ยง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11645

หน้า: 1(ซ้าย), 12, 14

Col.Inch: 259.73 Ad Value: 428,554.50

PRValue (x3): 1,285,663.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แม่น้ำน้อยเอ่อเสนาจรมลิต

นกกลาสโซวารี, นกอีมู และราฟี่เมอร์ เบื้องต้นได้มีการสำรองอาหารสัตว์เพื่อให้เพียงพอตลอดช่วงที่คาดการณ์ว่าน้ำจะท่วมต่อเนื่องประมาณ 45 วัน โดยมีสัตว์แพชชีประจำอยู่ที่สวนสัตว์ตลอด ขณะเดียวกันมีการเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในสวนสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบว่าปริมาณน้ำสูงขึ้น พร้อมอพยพสัตว์โดยทันที

★ โยธ.ส.หาหน้ำไม่ช่วยเหลือ

นางนวลศรี เครือประสาร หัวหน้าชุมชนเบญจมะ กล่าวว่า มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านหนองแก 4 ชุมชนเกือบ 10 ปี, ชุมชนเบญจมะ, ชุมชนหลังศาลปกครอง และชุมชนพระปฐม มาอยู่ที่ศูนย์พักพิง 70 คน เวลาที่ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ชาวบ้านก็ถามหาส.ส.ในพื้นที่ ก็ไม่เห็นส.ส.มาช่วยก็อยากให้มีมาช่วยเหลืออยู่เพราะเวลาเดือดร้อน กกต.ยังจะมาตั้งกฎเหล็กแบบนี้ก็ยังไม่ยุติธรรมกับชาวบ้าน ไม่น่าจะมีกฎแบบนี้เกิดขึ้น ชาวบ้านต้องการอยากให้มีส.ส.ลงมาช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน ไม่อยากให้มีทึงภาระให้กับท้องถิ่นมันก็ไม่ไหว ชาวบ้านไม่รู้หรือว่าเป็นกฎอะไรแต่เวลาเดือดร้อนมาทำไมไม่เห็นหน้า ชาวบ้านก็จะมีความคิดแบบนี้ สมัยหน้าอย่ามาเวลาอยากได้คะแนนถึงลงมาเสียงก็จะประมาณนี้ชาวบ้านจะ โอคครวญแบบนี้แต่ก่อนมีน้ำท่วม ส.ส.ก็จะลงมาดูแลบ่อยพอหลังที่มีกฎเหล็กออกมา ส.ส.ก็ไม่มาเพราะว่าคิดกฎอย่างน้อยๆ ไม่มีของมาแจกมาเห็นหน้าก็ยังดี เพราะว่าชาวบ้านมีความผูกพันรู้จักกับ ส.ส.ในพื้นที่

“ก็อยากจะฝากความทุกข์ความยากให้ส.ส.ได้รับรู้ อยากให้ส.ส.มารับรู้ความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมว่ามีปัญหาอะไรใหม่ เสียหายอะไรบ้างจะได้มีข้อมูลเวลาซ่อมแซม เวลาเยียวยาจะได้รู้จากปากชาวบ้าน ได้ข้อมูลเล็กๆ จากชาวบ้าน เพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ บางครั้งก็ไม่ได้เอาข้อมูลไปทั้งหมดที่ผ่านมาพี่น้องเสียหายชาวบ้านตรากตรำเอง 5,000 บาท แต่ภาครัฐให้ 1,500 บาท ถามว่า 1,500 บาทจะได้อะไรบ้าง ประตุบานเดียวก็ไม่พอถ้าส.ส.ลงมาทางชาวบ้านก็จะฝาก

ข้อมูลให้ได้รับรู้จะได้ไปอธิบายต่อให้ผู้มีอำนาจก็จะได้ฝากคำพูดไป แต่ตอนนี้รอแต่ปล.จังหวัดลงมาและช่างทางเทศบาลมากำหนดชาวบ้านก็จะรับชะตากรรมไป”

★ อ่างเก็บน้ำบุรีรัมย์ล้นแล้ว

ที่จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านในพื้นที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นักร้อยคนต่างพากันแห่ไปดูน้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนลำนางรอง ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความจุมากถึง 121 ล้านลบ.ม. หลังจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำที่สะสมตามเทือกเขาในเขตป่าดงใหญ่ไหลลงมาสมทบกับน้ำต้นทุนในเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงเกินระดับกักเก็บล่าสุดอยู่ที่ 126 ล้านลบ.ม. จากปริมาณความจุ 121 ล้านลบ.ม. จนล้นออกสปิลเวย์ซึ่งชาวบ้านที่แห่มาดูล้นสปิลเวย์ต่างกังวลว่าน้ำที่ล้นออกจะทะลักท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลส้มป่อย ชำร่อยปี 2556 ที่เคยเกิดปรากฏการณ์น้ำล้นสปิลเวย์มาแล้ว และเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนในพื้นที่การเกษตรในตำบลส้มป่อยเป็นวงกว้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นทางน้ำไหลผ่าน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรแต่อย่างใด

นอกจากนี้ในเขื่อนลำนางรองซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของจ.บุรีรัมย์ จากข้อมูลยังพบว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัด มีปริมาณน้ำเกินความจุอ่างแล้ว 11 แห่ง จากจำนวนเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ทั้งจังหวัด 16 แห่ง ขณะที่ทางโครงการชลประทานจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเขื่อนและอ่างทุกแห่งอย่างต่อเนื่องพบว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรง

★ 'พิมาย' นำขังจนเน่า

ที่จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำท่วมในเขตพื้นที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมามีน้ำไหลหลากเข้าท่วมขังสูงกว่า 30 เซนติเมตร และแม้ระดับน้ำจะลดต่ำลงบ้างแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นานหลายสัปดาห์ เนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปทางไหนได้ ล่าสุดน้ำเริ่มเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน พ่อค้า-

แม่ค้า ที่อาศัยอยู่ในตลาดสดพิมายเมืองใหม่ โดยแม่ค้ารายหนึ่งเปิดเผยว่าน้ำท่วมในช่วงแรกๆ สภาพน้ำก็ยังปกติ แต่หลังจากผ่านไปกว่า 2 สัปดาห์ น้ำเริ่มลดระดับลงแต่มวลน้ำไม่สามารถไหลออกไปทางไหนได้ จึงท่วมขังในตลาดสดอยู่แบบนี้ ปัจจุบันสภาพน้ำเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านที่ต้องเดินทางเข้าเป็นประจำ เพื่อไปทำงานหรือไปทำธุระข้างนอก จำใจต้องเดินลุยน้ำที่ก่ำล้นน้ำ ส่งผลทำให้ชาวบ้านหลายรายเริ่มเป็นโรคเท้าเปื่อย และโรคติดเชื้อบริเวณผิวหนังอื่นๆ ตามมา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงอยากวิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือดูแล และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับชาวบ้านด้วย

ที่จุดบริการประชาชนบ้านคูซอด ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง ปล.ศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.คูซอด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดเป็นจุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยเรือท้องแบนจากบ้านคูซอด เขต อ.เมืองศรีสะเกษ ไปยังบ้านแก้ง ต.ภูคดเมืองสามอ.ยางชุมน้อย เนื่องจากว่าน้ำท่วมถนนสูงประมาณ 1 เมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 3 ก.ม. รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ นายสมจิตร์ แก้วมา อายุ 48 ปี ชาวบ้านคือ หมู่ 4 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร.พ.ศรีสะเกษ ช่วยกันนำสรีรสังขารของพระอ่อนสา เนื้อทอง อายุ 74 ปี 4 เดือน ที่มรณภาพเนื่องจากเป็นโรคมะเร็งปอดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 06.25 น. วันที่ 15 ต.ค. 65 ที่ ร.พ.ศรีสะเกษ บรรจุใส่โลงขึ้นบนรถเข็นมาเพื่อที่จะนำเอาสรีรสังขารของพระอ่อนสา มาลงเรือท้องแบนของ ปล.ศรีสะเกษ แล่นผ่านน้ำท่วมที่ไหลเชี่ยวกรากกลับไปที่บ้านคือ ซึ่งการเคลื่อนย้ายสรีรสังขารเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากว่า เรือท้องแบนพื้นที่จำกัด และมีพระสงฆ์กับญาติพี่น้องนั่งเรือไปด้วย แต่ว่าเจ้าหน้าที่ ปล.ศรีสะเกษ ก็สามารถนำเอาสรีรสังขารของพระอ่อนสาไปส่งจนถึงบ้านคือได้

นายสมจิตร์กล่าวว่า พระอ่อนสา เนื้อทองป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดมานานแล้ว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11645

หน้า: 1(ซ้าย), 12, 14

Col.Inch: 259.73 Ad Value: 428,554.50

PRValue (x3): 1,285,663.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แม่น้ำน้อยเอ่อเสนาจรมมิด

ซึ่งญาตินำพระอ่อนสา มาพักรักษาตัวที่ ร.พ.ศรีสะเกษ แต่ที่พระอ่อนสาอาการหนักมากและละสังขารอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้านี้ ซึ่งสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก โดยตนและญาติพี่น้องจะนำสรีระสังขารของพระอ่อนสาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านก้อ ซึ่งตอนแรกตั้งใจว่าจะนำเอาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านก้อ เพราะว่าเป็นพระสงฆ์ แต่ว่าวัดบ้านก้อ ถูกน้ำท่วมอย่างหนัก จึงต้องนำเอาสรีระสังขารของพระอ่อนสาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านก้อแทน ตนได้ปรึกษากับเจ้าคณะอำเภอขามเฒ่าแล้วว่า จะได้ดำเนินการนำสรีระสังขารของพระอ่อนสาไปประกอบพิธีฌาปนกิจ ที่วัดบ้านโนนตัว ต.คอนกาม อ.ขามเฒ่า

★ ชัยนาทเร่งซ่อมพนังแตก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะขาดและน้ำทะลักเข้าสู่คลองมหาราช บริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข 3018 (สายกันคลองมหาราช) ในพื้นที่ ม.12 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

นายอนุชา กล่าวว่า ทุกหน่วยงานทั้งจังหวัด ชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ได้ระดมความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นจุดที่น้ำเป็นห่วงหากคันคลองขาดจะทำให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักและกินวงกว้าง พิษผลทางการเกษตรจะเสียหายทันที จึงต้องเร่งป้องกันกันคลองอีกฝั่งไว้ และปิดตรงจุดที่ขาด คาดว่าจะดำเนินการให้สำเร็จภายใน 2 วัน ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าส่วนราชการและทุกภาคส่วนช่วยกันในการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง และรัฐบาล

□ อ่านต่อหน้า 14

● **เสนาจรม** □ ต่อจากหน้า 12

จะช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเต็มที่ ขอให้

ประชาชนสบายใจได้ ขณะนี้ได้มีการจัดเวรยามสำรวจในจุดที่อาจไม่ปลอดภัยในการพึ่งพิงของคันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก

โดยล่าสุดหลายหน่วยงาน เร่งบูรณาการทำงานซ่อมแซมทางนำหินคลุมทับบริเวณจุดที่น้ำกัดเซาะถนนขาด และนำเสาไม้ยูคา มาตอกเป็นเข็ม วางลวดบักเบ็ก นอกจากนี้ ส่วนของคันดินที่อยู่ตรงข้ามจุดบริเวณน้ำกัดเซาะ อบจ.ชัยนาท และปภ.จ.ชัยนาท นำไม้ยูคา มาทำเป็นเสาเข็ม วางลวดบักเบ็ก ป้องกันไม่ให้ น้ำทะลักจากจุดที่ถนนขาดกัดเซาะ

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าการซ่อมกันคลองชัยนาท-อยุธยา (คลองมหาราช) ซ่อมแซมขณะนี้ได้ประมาณร้อยละ 60 ยังเหลืออีกประมาณ 20 เมตร ซึ่งน้ำไหลแรงใช้หินใหญ่ในการดำเนินการ และทำแนวป้องกันเข็มน้ำบริเวณฝั่งซ้ายของคลองเพื่อป้องกันการกัดเซาะ

ทั้งนี้ แนวโน้มปริมาณน้ำที่อยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ C.2 แนวโน้มลดลงขณะนี้ต่ำกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ที่ 2,962 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อตรงนี้มีปริมาณน้ำลดลง ส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากที่ไปผ่านนครสวรรค์ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มารวมกับน้ำไหลหลากจากแม่น้ำสะแกกรังเข้ามาสมทบด้วย ประกอบกับมีการระบายน้ำออกซ้ายขวา หลังจากนั้นหากปริมาณน้ำลดลง จะเร่งดำเนินการซ่อมกันคลองให้กลับสู่สภาพเดิม

★ สิงห์บุรีท่วมวัดหลวงพ่อแพ

ที่จ.สิงห์บุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดน้ำท่วมวัดพิบูลทอง พระอารามหลวง (หลวงพ่อแพ เข้มงะโร) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.พิบูลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปี หลังจากเคยท่วมเมื่อปี 2554

โดยได้รับผลกระทบจากมวลน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ที่ไหลเอ่อล้นข้ามถนนพรหมบุรี-สิงห์บุรี ล้นลงทุ่งพระงาม-พิบูลทอง อ.พรหมบุรี

ทำให้น้ำที่เต็มทุ่งได้ไหลล้นท่วมวัดพิบูลทอง และพื้นที่โดยรอบของวัดด้านฝั่งองค์พระประธานองค์ใหญ่ น้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่รถไม่สามารถสัญจรผ่านเข้า-ออกได้แล้ว ด้านพื้นที่วัดฝั่งแม่น้ำน้อย น้ำได้ไหลเข้าท่วมทั้งสถานปฏิบัติธรรม กุฏิ และพื้นที่โดยรอบแล้วเช่นกัน พระ-เณร ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ด้านชาวบ้านตำบลอนสมอได้ตั้งเต็นท์ทำที่พักอาศัยชั่วคราวริมถนน แล้วนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและรถไปจอดไว้บนถนน หมั่นน้ำที่ท่วมบ้านพักอาศัยในส่วนราชการนั้น ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง ร่วมกับเทศบาลตำบลอนสมอ จัดตั้งศูนย์ประสานช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เพราะความเดือดร้อนเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นต้องเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร็ว

ส่วนที่จุดกันกั้นน้ำคลองชลประทานชัยนาท-อยุธยา ก.ม.24+800 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ห่างจากสถานีสูบน้ำบางโจมศรี ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเจ้าหน้าที่ นำรถเทรลเลอร์ขนเสาเข็มใหญ่จำนวนมากมาวางกันเพื่อชะลอน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงคลองชลประทานให้ช้าลงเพื่อและรถเกรนเพื่อจะยกบักเบ็กวางกันจุดที่คันดินขาด และอีกส่วนหนึ่งได้นำรถแบ็กโฮ 5 คัน ทำเนินดินชะลอน้ำ โดยไม่ได้ซ่อมจุดขาดแต่เพื่อไม่ให้แม่น้ำจากเจ้าพระยามาเติมในคลองชลประทานเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมได้บ้าง

ที่จ.อ่างทอง บริเวณหน้าวัดไชยสงคราม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อ.เมือง มวลน้ำเจ้าพระยาที่ไหลล้นทะลุได้เขื่อน บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแห เมื่อคืนที่ผ่านมาเอ่อล้นขยายวงกว้างไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห และวัดไชยสงคราม ไหลท่วมขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เข้าท่วมภายในวัดสูงกว่า 2 เมตร และยังเอ่อล้นไหลข้ามถนนอ่างทอง-ป่าโมก สายเก่า เป็นระยะทางยาวกว่า 1

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11645

หน้า: 1(ซ้าย), 12, 14

Col.Inch: 259.73 Ad Value: 428,554.50

PRValue (x3): 1,285,663.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แม่น้ำน้อยเอ่อเสนาจมติด

กิโลเมตร กัดเซาะถนนเริ่มพังหลายจุด รวมทั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างหักโค่นลงภายในคลองชลประทาน และน้ำยังคงไหลข้ามถนน ขยายวงกว้าง ไปยังทุ่งนาฝั่งตรงข้าม โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้นำแท่งเบริเออร์มาช่วยกันวางริมถนน กันมวลน้ำที่กำลังเอ่อล้นข้ามถนน ช่วยให้กับทางอบต.บ้านแห ที่วางคันดินเพื่อเชื่อมต่อกันไม่ให้ น้ำขยายวงกว้างอย่างเร่งด่วน

★ ทำจันล้น-นครปฐมท่วมเป็นเมตร

ที่จ.นครปฐม ผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลให้ขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 7 อำเภอ รวม 66 ตำบล 450 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,811 คน 10,746 ครัวเรือน ทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน รวม 2,721 ครัวเรือน รวมถึงพืชสวน ไร่นา ได้รับความเสียหาย 3,925 ไร่ และบ่อกึ่งเสียหาย 81 บ่อ ในส่วน อ.นครชัยศรี มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน 22 ตำบล 95 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,991 คน 2,988 ครัวเรือน ทรัพย์สินเสียหายบางส่วน จำนวน 688 ครัวเรือน พืชสวนไร่นาได้รับความเสียหาย 332 ไร่

ขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกฤษดาภิรมย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 อบต.ประกอบด้วย อบต.ท่าตำหนัก เทศบาลตำบลนครชัยศรี และอบต.ขุนแก้ว ของอำเภอนครชัยศรี ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมภายในหมู่บ้านทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ระดับน้ำในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา กลับสูงขึ้น จนบางครอบครัวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านแล้ว โดยมวลน้ำขึ้นสูงกว่า 1 เมตรแล้ว บางซอยท่วมหนักสูงขึ้นถึงระดับหน้าอก ประกอบกับภายในหมู่บ้านมีคลองหลายสายเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านได้ทำคันดินล้อมไว้แต่ดินที่ถมไปอัดไว้กับกำแพงบ้านที่เป็นปูนไม่ได้ยึดจนแน่นสนิท ด้วยแรงดันของมวลน้ำมาก จึงทำให้น้ำไหลเข้าที่บริเวณรอยต่อระหว่างคันดินกับกำแพงบ้าน เกิดน้ำท่วมจนทะลักคันดินเข้ามาจนหลาย

หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย ประตูรั้วบ้านล้นออกจากรางล้อเลื่อน สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้พักอาศัยเป็นอย่างมาก

ขณะที่พระอาจารย์เต่า เจ้าอาวาสวัดใหม่สุประดิษฐาราม เผยว่า ได้รับคำสั่งจากหลวงพ่อแป๊ะ เจ้าคณะตำบลบางกระบือ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ตัวแทนคณะสงฆ์ จ.นครปฐม ร่วมกับภุชยิเชนรธาตุพุทธคุณ ลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บรรทุกขนใส่เรือ ออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในหมู่บ้านกฤษดาภิรมย์ 26 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วย

★ 'เสนา'ท่วมยาว 3 เดือน

ที่อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ถูกน้ำจากแม่น้ำน้อย ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ล้นตลิ่งเข้าท่วมมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนส.ค. จนถึงขณะนี้เข้าสู่กลางเดือนต.ค. ถูกน้ำท่วมมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง

สำหรับอ.เสนา มีทั้ง 17 ตำบล ถูกน้ำท่วมทั้ง 17 ตำบล ถูกน้ำท่วมครบทุกตำบล 130 หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว 9,435 หลังคาเรือน

ชาวบ้านในตำบลหัวเวียง อ.เสนา ถูกน้ำท่วม 1,160 หลังคาเรือน เกือบทั้งตำบลมาเป็นเวลานาน บ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2-3 เมตร บางหลังมิดหลังคาไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ บ้านบางหลัง ต้องahunบ้านเพื่อใช้เก็บข้าวของและใช้เป็นที่พักอาศัย รอยนต์รถจักรยานยนต์ต้องนำมาจอดเอาไว้ริมถนน ถนนทางเข้าชุมชนถูกตัดขาด และยังพบว่าทุ่งนามีน้ำเข้าเต็มทุ่งนาหมดแล้ว

นอกจากนี้ แม่น้ำน้อยที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมในชุมชน ต.หัวเวียง ต.บ้านกระทุ่ม ยังได้ไหลป่าข้ามถนนสายหลัก ถนนทางหลวงหมายเลข 3454 เสนา-ผักไห่ หลายจุด หน่วยงานทางเสนาเร่งทำแนวคันดินกันน้ำ เพื่อให้รถยนต์สัญจรไปมาได้ เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมต่ออำเภอผักไห่มาอำเภอเสนาและเข้าสู่ตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางจุดแนวคันดินที่กั้นน้ำเอาไว้สูงกว่าถนน

ถึง 1 เมตร ระดับน้ำสูงเกือบเสมอแนวคันดิน นายเจริญ มงคลชัย อายุ 49 ปี กล่าวว่า ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.หัวเวียง กล่าวว่า ภายในบ้านน้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร หนุนพื้นบ้านสูงใช้เป็นที่พักนอน เก็บข้าวของของข้างอย่างไม่มีที่เก็บต้องปล่อยแช่น้ำ กลางวันจะออกมาใช้ศาลาพักผู้โดยสารที่ถูกน้ำท่วมมาจอดเรือพักเพื่อคลายร้อน ในบ้านหนุนจนจะถึงหลังคาจะร้อนมาก และคอยมารอซื้ออาหารสด จากรอยนต์ กระบะที่ขยับกระเวนขายปกติจะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านได้นี้ น้ำท่วมสูงมากเข้าไปไม่ได้ บางวันของหมคก่อนที่จะมาถึงเพราะชาวบ้านต้องหาซื้ออาหารสดเก็บเอาไว้วันนี้โชคดีเพื่อนบ้านเอาปลาขายเลยทำปลาเค็มตากไว้ในเรือ พอมีที่เก็บข้าวได้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15144

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 86.39 Ad Value: 107,987.50

PRValue (x3): 323,962.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริงคือ หนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com ทุกบรรทัด ตรงไปตรงมา... ■■■ วันก่อนสมาชิกฯใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติท่วมท้น ปรณามรัสเซียที่พยายามผนวก 4 ดินแดนของยูเครน อันได้แก่ ลูฮันสก์, โดเนตสก์, ซาโบริซเซียบ และเคอร์ซอน เข้าเป็นของตน... ■■■ แต่สำหรับประเทศไทย เป็น 1 ใน 35 ชาติที่งดออกเสียง ซึ่งถือว่าเราได้ดำเนินการถูกต้องแล้ว ใครจะว่าเอาใจประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ก็อย่าไปสนใจเพราะไทยเราเป็นกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement : NAM) อยู่เฉยๆ ปลอดภัยและสบายใจที่สุด... ■■■ ขณะนี้หลายภาคส่วนได้มีการเตรียมพร้อมและชักซ้อมทำความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อให้การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือ เอเปก 2022 (APEC 2022) ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมศักดิ์ศรี... ■■■ วันจันทร์ที่ผ่านมา บิ๊กคู่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่ 29 (29th APEC Economic Leaders' Week : AELW) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก... ■■■ อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ ก็ได้เปิดเผยสาระสำคัญจากการประชุมฯ ว่า นายกฯ ได้สั่งการ ให้ความคิดเห็น และรับทราบต่อการดำเนินการเพื่อเตรียมการเป็นประธานฯ ของไทย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินการอย่างแข็งขัน ตั้งใจ มาจนถึงช่วงใกล้วันประชุมแล้ว... ■■■ นายกฯ มีความเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุมครั้งนี้ของไทยจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ซึ่งทราบว่า มีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แยกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตอบรับการร่วมเดินทางมาประชุมแล้วหลายเขต/คน ขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกของรัฐบาลซึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมฯ ด้วยมิตรไมตรี... ■■■ ดอน ปรมัตถวิชัย รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเชิญผู้นำ

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15144

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 86.39 Ad Value: 107,987.50

PRValue (x3): 323,962.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวนำ

21 เขตเศรษฐกิจมาร่วมประชุมฯ ว่า ได้รับการยืนยันว่า ทุกประเทศ
ตอบรับที่จะเข้าร่วม แต่ไม่สามารถชี้แจงและตอบในช่วงเวลานี้ได้ แต่
ยืนยันได้ว่า แทบไม่มีประเทศใดที่มีปัญหา ยกเว้นจากวันนี้ ไปจนถึง
วันประชุม...■■ หากประเทศใดติดขัดก็คงจะมอบหมายตัวแทน แต่ไม่มี
ประเทศใดที่จะไม่มีตัวแทนเข้าร่วมเลย ทุกประเทศเข้าร่วมแน่นอน แต่จะ
เป็นผู้นำระดับสูงสุดหรือไม่ ก็ต้องรอแจ้งอีกที...■■ ส่วนเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยในช่วงของการประชุมนั้น พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ก็ได้แถลงภายหลังจากที่มีการประชุมผู้นำเหล่าทัพฯ
ว่า จากการติดตามข้อมูลด้านการข่าวของทางทหาร สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และมีมิตรประเทศยังไม่มีการแจ้งหรือสิ่งบอกเหตุที่จะเกิดเหตุร้าย แต่
บางที่อาจจะมีผู้นำบางประเทศ ที่ปัจจุบันมีความขัดแย้งกันค่อนข้างเห็น
ได้ชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้ได้รับทราบข้อมูลแล้ว...■■ และพลเอกเฉลิมพล
กล่าวอีกด้วยว่า อีกทั้งยังได้ติดตามตัวผู้ที่มีขีดความสามารถ และ
ตั้งใจก่อเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเตรียมการ รวมทั้งการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่ แผนการปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย ตั้งแต่
เครื่องบินเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศไทย...■■ ได้มีการเตรียมแผนที่
รัดกุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว โดยเฉพาะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเหล่าทัพ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่เราต้องปฏิบัติ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ...■■ ส่วนเรื่องการ
ป้องกันความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่า เรื่องนี้ ผมกำชับมาโดยตลอด ซึ่งเราก็
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
ประชุมเอเปก 2022 ตอนนี้ทุกหน่วยปฏิบัติก็เตรียมการเอาไว้หมดแล้ว
...■■ และผมก็ได้เน้นย้ำไปเรื่องการดูแลตามช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ
รวมถึงเสริมเครื่องมือพิเศษเข้าไปด้วย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการ
ประชุมเอเปก 2022 อย่างเดียว เราก็ดูแลมาตลอดอยู่แล้วตามแนว
ชายแดน ทั้งเรื่องแรงงานต่างด้าว การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ยาเสพติดที่ดูแลเข้มงวดมาโดยตลอด...■■ เพียงแต่ในช่วงที่จะมีการประชุม
เอเปก 2022 เราก็เน้นย้ำและเสริมเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ ลงไป รวมถึงงาน
ด้านการข่าวที่มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน...■■ “มือปราบ”
เห็นว่า การเตรียมความพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัย ในช่วงที่
ประเทศไทย ได้รับเกียรติอย่างสูงเช่นนี้ ถือเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญ
สำคัญอย่างมาก เพราะความทรงจำอันเลวร้ายจากการที่กลุ่มการเมือง
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวนั้น ได้บุกถล่มการประชุม
อาเซียนฯ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ยังติดตามบรรดาผู้นำของแต่ละประเทศ
และประชาชนคนไทย จนเป็นที่อับอายไปทั่วโลก !!!!!...■■ รวมทั้ง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15144

Col.Inch: 86.39

Ad Value: 107,987.50

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 323,962.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ในช่วงการประชุมฯ ยังมีรายงานว่า บรรดาสารพัดมือจะไปแสดงตัว
ตนเพื่อเรียกร้องความสนใจ ดังนั้น การรักษามรรยาการประมุขให้
เรียบร้อย และสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัย ก็เป็นอีกเรื่อง
ที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ที่สำคัญของ
คนไทยในการเป็นเจ้าภาพของการประชุมฯ ที่สำคัญระดับโลกในช่วง
เดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย...■■■ หลักสูตร “วิทยาการเกษตร ระดับสูง
(วกส.)” รุ่นที่ 2 อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯบรรยาย
พิเศษหัวข้อ “เกษตรสมัยใหม่ เกษตรทันสมัย ขับเคลื่อนอย่างไร”
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม
ธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (ตามเสน)
...■■■ สวัสดีครับ

มือปราบ

พลังงานสังเคราะห์ดีเซลถึงปลายปี หวัง 'เอ็นจีวี' พุ่งแตะ 29-34 บาท

พลังงานยั่วดูแลดีเซลตรึงถึงสิ้นปี หวังเอ็นจีวีหัวปีปลายปีราคาพุ่ง หดุดยาวแห่งนั่งรถไฟ
2 วัน 1.9 ล้านคน นายกฯอังกฤษปลดฟ้าผ่า รมต.คลัง (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ตรึงดีเซล

พลังงานยั่วดูแลดีเซล-เอ็นจีวี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า แม้ราคาพลังงานโลกจะมีความผันผวนจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (โอเปคพลัส) เตรียมลดกำลังผลิตน้ำมัน ทำให้ราคาพลังงานของไทยผันผวนเช่นกัน ล่าสุด ขณะนี้กระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือด้านราคาน้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ได้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน รวมทั้งมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

รายงานข่าวระบุว่า มาตรการช่วยเหลือด้านราคาน้ำมันดีเซล ประกอบด้วย การอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 เพื่อบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิดธรรมดา ปี 7 ปี 10 และ ปี 20 ให้มีการผสมไบโอดีเซล เริ่มต้นในสัดส่วน 7% โดยปริมาตร (ปี 7) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร รวมทั้งเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2565 พร้อมขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาที่นำ

ไปผลิตกระแสไฟฟ้า ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565-15 มีนาคม 2566

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากนี้ มาตรการด้านราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ได้ทบทวนการกำหนดราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี โดยราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี สำหรับรถยนต์ทั่วไปเป็น 16.59 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยราคาดังกล่าวยังถูกกว่าต้นทุนจริงค่อนข้างมาก เพราะกระทรวงพลังงานคาดว่าช่วงปลายปีนี้ ราคาเอ็นจีวีจะขยับถึง 29-34 บาทต่อ กก. เลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังคงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีสำหรับรถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลดมลพิษเดียวกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไว้ที่ 13.62 บาทต่อ กก. ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน-15 ธันวาคม 2565 โดยปตท. ช่วยอุดหนุนส่วนต่างคิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 5,313 ล้านบาท

'มติชน' ลุยสัมมนาพลังงานไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์พลังงานที่มีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศ มติชน ซึ่งกำลังก้าวเข้าปีที่ 46 เล็งเห็น กองบรรณาธิการมติชนจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเตรียมเปิดเวทีสัมมนาให้ผู้บริหารของภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ได้ฉายภาพถึงสถานการณ์พลังงานในทุกแง่มุม ทั้งพลังงานแบบเดิม และนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น แนวทางใหม่ๆ ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ไม่ย้อนกลับมาทำร้ายสังคม เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับรู้และเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

โดยการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ Energy For Tomorrow วาระโลก วาระประเทศไทย 2023 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.15 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์

1 (ชั้น 5) ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยรับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ พลังงาน : วาระโลก วาระประเทศไทย 2023 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ Road Map พลังงานไทย จากนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อธุรกิจยั่งยืน ปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ส่งท้ายด้วยวงเสวนาหัวข้อ มุมมองธุรกิจ ทิศทางพลังงานไทย 2023 จากภาคเอกชน ได้แก่ นายสุโรจน์ แสงสนิท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ค่ายเอ็มจี (MG) และ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย นายบัญชา ชุ่มชัยเวชย์ ผู้ประกาศข่าว

ทั้งนี้ สัมมนายังเป็นการจัดแบบผสม ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง และเข้าชมเข้าฟัง Live Streaming ผ่าน Facebook มติชนออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด และ YouTube มติชนทีวี Line มติชน, ข่าวสด อย่าพลาด ติดตามข่าวคืบหน้าและเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ทันทีได้ทางเว็บไซต์มติชนออนไลน์

เอสเอ็มอีหนุนคนละครึ่ง

นายแสงชัย ชีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมพิจารณานำงบประมาณกลางจำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจว่า เห็นด้วยที่จะนำงบประมาณกลางมาใช้ ตามแนวทางที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่าควรจะนำมาขยายต่อโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน เพราะยอมรับว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง



สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่อยากเสนอคือ อยากให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่ม คือ โครงการคนละครึ่งนั้น ควรเป็นโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพกลุ่มผู้มีรายได้น้อยลงถึงน้อย แต่ที่ผ่านมาผู้ที่เข้ามาใช้สิทธิคนละครึ่งหลายคนเป็นคนที่มีความรายได้สูง เลยทำให้เกิดจากโครงการไม่ได้ช่วยผู้ที่เดือดร้อนจริง

นายแสงชัยกล่าวว่า ดังนั้น อยากให้โครงการคนละครึ่งรอบใหม่ มีการระบุเพดานของรายได้ผู้มาใช้สิทธิ โดยรัฐบาลควรเลือกให้ผู้มีรายได้น้อยก่อน อาทิ ลูกจ้างรายวัน แรงงานรับจ้างทั้งในและนอกภาคการเกษตร ให้ครอบคลุมทั้งหมดนี้ ส่วนคนมีรายได้สูง อาทิ ผู้มีเงินเดือน 6-7 หมื่นบาทต่อเดือน ควรได้รับสิทธิที่หลัง เพราะถือว่าน่าจะเดือดร้อนน้อยกว่า ขณะเดียวกันควรให้สิทธิคนละครึ่งกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอัตโนมัติ เพราะเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุดจากน้ำท่วม เงินเยียวยาอาจจะช่วยได้แค่เรื่องซ่อมแซมบ้าน ดังนั้น ควรให้คนละครึ่งเสริมเข้าไปด้วย รวมทั้งร้านค้า ตลาด ธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน ที่ถูกน้ำท่วมผลกระทบหนักเช่นกัน รัฐบาลควรจะช่วยด้วยการตั้งเข้ามาเป็นร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้คนกลุ่มนี้ด้วย

แนะนำเอกชนร่วมเที่ยวด้วยกัน

นายแสงชัยกล่าวว่า ด้านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ยอมรับว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วย

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

ตรึงดีเซล

กระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีประชาชนอยากเข้าร่วมจำนวนมาก แต่เข้าใจว่ารัฐบาลมีงบประมาณที่จำกัดและต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด จึงอยากเสนอให้รัฐบาลร่วมมือภาคเอกชนท่องเที่ยวมาร่วมทำเราเที่ยวด้วยกัน โดยให้ผู้ประกอบการให้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน หรือร่วมโปรโมชั่นโดยสมัครใจ เพราะเดิกรัฐบาลอาจมีงบให้เราเที่ยวด้วยกันแค่ 1 ล้านสิทธิ ถ้าภาคเอกชนท่องเที่ยวอยากร่วมด้วย อาจจะเข้าร่วมโปรโมชั่น โดยที่รัฐบาลไม่ต้องใช้งบในการเพิ่มสิทธิก็ได้ อาทิ รีสอร์ท เอ เห็นว่าเราเที่ยวด้วยกันทำให้เกิดกิจการขายดี อาจจะอยากร่วม

ให้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันอีก 50 สิทธิ แบบนี้รวมกันหลายผู้ประกอบการอาจได้สิทธิเพิ่มเป็นล้าน สิทธิก็ได้ จะยิ่งอิมแพคมากขึ้น ทำให้คนเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น

นายแสงชัยกล่าวอีกว่า นอกจากทำมาตรการแล้ว รัฐบาลจะต้องมีการต่อยอดนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ อย่างคนละครึ่ง ควรมีช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ได้รับสิทธิ โดยเฉพาะกลุ่มคนมีรายได้น้อย ให้เข้าถึงงานและอาชีพที่มาเสริมสร้างรายได้หรืออาชีพใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเราเที่ยวด้วยกันก็ควรนำข้อมูลมาใช้พัฒนาปรับปรุง โครงการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หยุดยาวแห่งรถไฟ2วัน1.9ล.คน

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การเดินทางช่วงวันหยุดยาว 13-16 ตุลาคม 2565 ว่า จากการรวบรวมข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟช่วงวันหยุด 13-14 ตุลาคม 2565 พบว่ามีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,883,817 คน มากกว่าประมาณการ 97,639 คน หรือสูงกว่าประมาณการ 5.47% (ประมาณการ 1,786,178 คน แบ่งเป็นรถไฟ 135,859 คน และรถไฟฟ้า 1,650,319 คน) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 129,365 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 53,500 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 75,865 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 65,620 คน และขาเข้า 63,745 คน

"พบว่าสายใต้มีผู้ใช้บริการมากที่สุดถึง 46,443 คน (ขาออก 23,422 คน และขาเข้า 23,021 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 32,013 คน (ขาออก 15,803 คน และขาเข้า 16,210 คน) สายเหนือ 25,685 คน (ขาออก 13,200 คน ขาเข้า 12,485 คน) สายตะวันออก 16,928 คน (ขาออก 8,965 คน ขาเข้า 7,963 คน) สายมหาชัยและแม่กลอง 8,296 คน (ขาออก 4,230 คน ขาเข้า 4,066 คน) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 1,754,452 คน ประกอบด้วย แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 92,018 คน สายสีแดง 27,487 คน สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 51,394 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 538,964 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,044,589 คน" นายพิเชฐกล่าว